



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ยังตรึงไว้ได้คิดเชื่อเพิ่ม30กับ2**

**ทรัพย์สินตั้งงบประมาณรายจ่ายโลก** นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ชี้มาตรการล็อกดาวน์และเว้นระยะห่างทางสังคมรอบเดียว ยังไม่อาจยับยั้งโควิด-19 ได้สำเร็จ อาจต้องใช้  
**อีกหลายรอบจนถึงปี 2565** สหรัฐฯอ่วมหนัก ★ มีต่อหน้า 13



ข่าวประจำวันพลหัสบัติที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

**ยังครึ่งไว้ได้** ☆ **ต่อจากหน้า 1**

มีคนคิดเชื่อไวรัสระบาดสูงที่สุดในโลกกว่า 6 แสนคน ต่ำกว่า 2 หมื่นคน เฉพาะผู้ป่วยเมื่อวันอังคารวันเดียว ทะลุกว่า 2,200 คน ด้านกรมใบเบิกเงินอุดหนุนองค์การอนามัยโลก เจอร์ตเชียวเห็นแก่ตัว ส่วนไทยยอดผู้ติดเชื้อใหม่ลดเหลือแค่ 30 รายในวันที่ 15 เม.ย. ส่วนผู้เสียชีวิตมี 2 คน นายกษัตริย์ยอดคิดเชื่อลดลงต่อเนื่อง โฆษก สบค.ชี้แม้ตัวเลขติดเชื้อลดลงแต่ยังต้องคงการป้องกันที่เข้มแข็งไว้ก่อน จนกว่าจะเหลือเลขตัวเดียว เตรียมขยายการตรวจเชิงรุกใน กทม. ซึ่งโควิดที่ลดกระทบเศรษฐกิจหนักกว่าวิกฤติต้มยำกุ้ง อนาคตของประเทศไทยที่คนไทยที่นอนที่เก็บศพ ยังไม่มี วอนขอทุกคนใช้สติกันกรองทุกอย่างเพื่อผ่านเหตุการณ์แล้วร้ายครั้งนี้ด้วยดี

ยังเป็นอีกวันที่มีการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีจำนวนลดลง ขณะที่ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย ส่งผลให้เกิดกำลังใจที่ดีต่อทุกฝ่าย ในการร่วมมือร่วมใจกันต่อสู้ไวรัสเหตุโลกตัวนี้

**★ ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 30 คน**

ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ตอนสายวันที่ 15 เม.ย. นพ.ทวีศิลป์ วิทยุ โฆษก สบค. แถลงว่า ในวันที่ 15 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 30 ราย ในจำนวนนี้อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 1 คน ที่ กทม. เป็นผู้เดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา และต่อเครื่องที่ญี่ปุ่น จึงไม่ทราบว่าติดเชื้อที่ไหน หายป่วยกลับบ้านแล้ว 1,497 ราย อยู่ระหว่างรักษา 1,103 ราย ยอดผู้ป่วยสะสม 2,643 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเป็นผู้เสียชีวิตสะสม 43 ราย

**★ หญิง 65 ปีเสียชีวิตรายที่ 42**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับผู้เสียชีวิตรายที่ 42 เป็นหญิงไทย อายุ 65 ปี ขายอาหารที่ถนนคนเดิน จ.เชียงใหม่ มีโรคเบาหวาน ไตวายเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง วันที่ 7 มี.ค.มีไข้สูง ไข้สูงมา 3 วัน ประสานส่งต่อมารักษาที่ 12 มี.ค.อาการไม่ดีขึ้น ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน จ.เชียงใหม่ สอบประวัติพบมีการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันในบ้าน จากนั้น วันที่ 15 มี.ค.มีอาการหน้ามืด จึงไปโรงพยาบาลแห่งเดิมและกลับบ้าน วันที่ 17 มี.ค.ส่งตรวจหาเชื้อและรักษาที่โรงพยาบาล วันที่ 18 มี.ค.ผลยืนยันออกมาเป็นโควิด-19 วันที่ 19 มี.ค.แพทย์ให้ยาต้านไวรัส แต่วันที่ 22 มี.ค.ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น ผลเอกซเรย์ปอดอักเสบรุนแรง หัวใจโต วันที่ 6 เม.ย.ไม่รู้สึกตัว ความดันโลหิตตก ได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ของหัวใจ แต่ไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตวันที่ 13 เม.ย.

**★ ผู้ที่ตายถือเป็นครูสอนรู้ความเสี่ยง**

โฆษก สบค. กล่าวด้วยว่า ส่วนรายที่ 43 เป็นชายไทย อายุ 60 ปี ไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่อินโดนีเซีย เดินทางกลับไทยวันที่ 24 มี.ค. ต่อมาวันที่ 2 เม.ย.มีไข้ 38.4 องศาเซลเซียส เริ่มปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และเข้ารักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา ผลยืนยันเป็นผู้ป่วยโควิด-19 อาการแยลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ผู้เสียชีวิตทุกรายถือเป็นครู ทำให้เรารู้ว่าปัจจัยเสี่ยงมีอะไรอย่างไร เพราะเป็นโรคอุบัติใหม่ เกิดขึ้นได้ไม่ทุกวัน จึงต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้

**★ ลั่นลุยตรวจเชิงรุกพื้นที่ กทม.**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า สำหรับวันที่ 15 เม.ย. กรรพ.ของราชัยค่อนข้างคงที่เป็นเพราะความร่วมมือร่วมใจของทุกคน ถ้าไม่ร่วมมือร่วมใจกันอาจจะเห็นภาพอย่างที่นักวิชาการพยากรณ์เอาไว้ว่า วันที่ 15 เม.ย.ถ้าสถานการณ์แล้วร้ายที่สุดจะมีผู้ติดเชื้อถึง 3 แสนกว่าคน แต่ที่เรารั้งตัวเอาไว้ได้ ต้องขอขอบคุณทุกคน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบผู้ติดเชื้อรายใหม่ระหว่างเดือน มี.ค.กับ เม.ย.พบว่า เดือน มี.ค.มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ 15% ติดเชื้อนอกบ้าน 77% ติดเชื้อในบ้าน 8% ส่วนเดือน เม.ย.ติดเชื้อจากต่างประเทศ 17% ติดเชื้อนอกบ้าน 60% ติดเชื้อในบ้าน 23% ทำให้เห็นว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านมีมากขึ้น แต่จำนวนน้อยลง อาจเป็นผลมาจากมาตรการการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และเคอร์ฟิว ดังนั้น ขอให้ผู้ที่อยู่บ้านระมัดระวังตัวในการอยู่ร่วมกันให้มากขึ้น แม้ตัวเลขจะลดลงแต่ยังจำเป็นต้องคงความเข้มแข็งการคัดแยก จะได้ไม่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นไปกว่านี้ ถ้าตัวเลขลดลงเหลือตัวเลขจะเบียดมาเรื่อยๆ หลังจากนั้นจะมีการขยายการตรวจเชิงรุกใน กทม. ถ้าใครสงสัยหรือมีอาการเดินทางโปรดตรวจได้เลย

**★ ให้กำลังใจเงินเร่งพัฒนาวัคซีน**

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก วันนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 2 ล้านคน เราจึงจำเป็นต้องศึกษามาตรการของประเทศต่างๆ เพื่อปรับใช้ ต้องดูประสบการณ์ประเทศที่มีแนวโน้มเชิงบวก อย่างจีนล่าสุดมีการอนุมัติให้วัคซีน 2 ตัวเข้าทดสอบในระดับคลินิกแล้ว โดยเป็นเวชภัณฑ์ของจีน ซึ่งวัคซีนถือเป็นความหวังสูงสุดของมนุษยชาติ ในการต่อสู้โรคนี้ ต้องให้กำลังใจเงิน ส่วนที่ไทยสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กำลังเดินหน้าวิจัยวัคซีนดังกล่าวเช่นกัน ขอร่วมให้กำลังใจเพื่อพัฒนาให้ระดับความสามารถในระดับโลกให้ได้

**★ รับคนเข้าพ.ไม่เกินวันละ 200 คน**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า ส่วนคนไทยที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศ ในวันที่ 15 เม.ย. เวลา 22.00 น. มีผู้เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ 92 คน วันที่ 16 เม.ย. มีคนไปไทยกลับจากสหรัฐอเมริกา 6 คน มีคนกลับจากอินเดีย 20 คน มีคนกลับจากอังกฤษ 70 คน วันที่ 17 เม.ย. มีคนไทยกลับจากบังกลาเทศ

35 คน ที่มีกระแสน้ำจะมีคนไทยกลับจากมาเลเซีย กว่า 3 พันคนมาอยู่ที่ จ.ยะลา ในวันที่ 18 เม.ย.นั้น ชุดข้อมูลดังกล่าวเป็นชุดข้อมูลก่อนการประกาศให้ลงทะเบียน จึงคิดว่าตัวเลขจริงๆ ไม่น่าจะเยอะขนาดนั้น แนวทางของราชัยชัดเจนว่า จะรับคนไทยกลับได้ไม่เกินวันละ 200 คน แต่เราอยากให้ทยอยกันเข้ามา แต่ถ้ามาเยอะขึ้นสามารถผ่อนถ่ายไปยังจังหวัดใกล้เคียงไม่ต้องห่วงเรามีระบบการรับมือมากระหนึ่งแล้ว

**★ ดูแลไม่ตีเสียมมากกว่าข่าว 3 มือ**

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่าความไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดูแลคนที่กลับมาจากต่างประเทศให้นอนโรงแรม มีข่าว 3 มือ แต่คนในประเทศไม่มีเงินกินข้าว นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า คนไทยในต่างประเทศมีสิทธิเดินทางเข้ามาและต้องดูแลพวกเขาเหมือนคนไทยทุกคน ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ไม่ใช่เพื่อสร้างความแตกต่าง แต่เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ถ้ามาแล้วดูแลไม่ตีมีการเจ็บป่วย ทำให้เกิดการติดเชื้อ เราจะดูแลมากกว่าข่าว 3 มือ ต้องเสียเรื่องเวชภัณฑ์ เตียง บุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องดูแล เราไม่ได้เอาใจฝ้ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ทำตามหน้าที่ ศบค.คิดทุกอย่างดูแลทุกคน

**★ บาง พท.ที่นอนที่เก็บศพยังไม่มี**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า คนที่ตั้งคำถามแบบนี้ อยากให้ไปดูประเทศอื่นๆ ที่ประสบปัญหาเดียวกัน บางประเทศอยู่ในพื้นที่หนาวหาที่นอนและที่เก็บศพยังไม่ได้ น่าจะเจอแน่นอน แต่เราดูแลได้ระดับที่ดี บางคนที่อยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ เขาก็เขียนข้อความชื่นชมการดูแลของไทย ถือเป็นความรู้สึกที่ดีต่อมอใจ ในช่วงวิกฤติ จึงอยากให้อีกเรื่องดีๆ มาดูกันบ้าง เพื่อขโมยใจ วันนั้นเห็นภาพเจ็ดอาสาสมัครแยกอาหารถือเป็นน้ำใจที่เราแสดงต่อกันในยามวิกฤติ ขอให้ก้าวพ้นไปด้วยกัน

**★ ใช้สติกันกรองเพื่อพ้นวิกฤติด้วยดี**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า แม้ว่าเราจะพึงพอใจตัวเลขในระดับหนึ่งแต่อย่ามั่นใจจนเกินไป ในปรากฏการณ์แบบนี้เห็นภาพคนเสียชีวิตจำนวนมากในต่างประเทศแล้วเหตุนี้ ไทยเราแม้เจ็บป่วยไม่มาก เสียชีวิตไม่เยอะ แต่ผลกระทบเศรษฐกิจก็เยอะเหมือนช่วงต้มยำกุ้งหรือหนักกว่า เรื่องผลกระทบต้องจิตใจเวลาเกิดภาวะวิกฤติเช่นนี้ ร่างกายกับจิตใจจะมีปฏิกิริยาเพื่อตอบสนองต่อภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บางคนอาจนอนไม่หลับ หงุดหงิด การเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันง่าย หรือมีภาวะตอบสนองต่อภาวะเครียดอย่างเฉียบพลัน ดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเข้าใจตัวเองค่อยๆ ใช้สติกันกรองใช้เหตุผลจัดการเรื่องมีผลจะออกมาดี ขอให้เราผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยดี



ข่าวประจำวันพลหัสบัติที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ นายกะดีใจยอดตลอดเนื่อง

ช่วงบ่าย ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.ว.กลาโหม แถลง ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า นานาชาติหลายวันมี ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทยอยลดลง เหล่านี้จะเป็น ตัวชี้วัดให้รัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) หรือ ศบค. จะพิจารณามาตรการสาธารณสุขอีกครั้ง ผ่อนปรนอะไรได้บ้างหรือไม่ แต่ขออีกสักระยะหนึ่งก่อน เนื่องจากต้องระมัดระวัง เพราะยังมีความเสี่ยงสูงของ การมาชุมนุมหรือรวมตัวกัน แต่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมไว้แล้วเรื่องผ่อนปรนต่างๆ ถ้าสถานการณ์ดีขึ้น จริงจะลดได้อย่างไร หรือถ้าไม่ดีขึ้นจะเพิ่มความเข้มงวด ได้อย่างไร จะประเมินสัปดาห์ที่สุดท้ายเดือน เม.ย. และ ต้องค่อยเป็นค่อยไป เพราะบางพื้นที่ยังมีแพร่ระบาด อยู่อย่างที่เราบันทึกตั้งภาคกลาง กทม. ปริมณฑล และภาคใต้ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้กลับมา ระบาดใหม่อีก ทุกกิจการเตรียมความพร้อมของท่าน ไว้ด้วย ต้องแสดงว่าพร้อมที่จะเปิดและเปิดแล้วจะมี มาตรการดูแลอย่างไร รัฐบาลดีทุกคนเดือดร้อน ท่าน ร้อนใจ คนอื่นร้อนใจกว่า เพราะคนเป็นรัฐบาลที่ต้อง ดูแลพวกท่าน ขอให้เข้าใจกัน

★ ควรเข้มที่พักคนงาน-ตลาดนัด

วันเดียวกัน พญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดี กรมอนามัย กล่าวว่า มาตรการที่เราต้องร่วมแรง ร่วมใจกัน คือ การเว้นระยะห่างทางสังคมและลดการ สัมผัส เพราะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น หากจะผ่อนปรน บางพื้นที่ มาตรการเหล่านี้ยังสำคัญ สำหรับมาตรการ ดูแลพื้นที่แออัด ที่อาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดของ โรค เช่น ที่พักคนงานก่อสร้าง ควรต้องมีพื้นที่ ฉางมือ มีเจลแอลกอฮอล์ มีการคัดกรอง เพื่อแยก คนมีอาการได้อย่างรวดเร็ว หากคนงานยังต้องอยู่ ในที่พักร่วมกัน ต้องใส่หน้ากากผ้า ฉางมือบ่อยๆ เลี่ยงการสังสรรค์ แยกของใช้ กินอาหารปรุงร้อนสุก ส่วนตลาดนัด เจ้าของตลาด ต้องลดการสัมผัส มีจุด ฉางมือ มีพื้นที่เข้าออก มีการวางเจล จัดให้มีการ วัน ระยะเวลา เว้นช่วงแผงขาย รวมทั้งเจ้าของตลาด ต้องประชาสัมพันธ์ให้คนมาใช้บริการและแม่ค้า ต้องใส่หน้ากากผ้าทุกราย ส่วนการตรวจสอบตลาด สะอาดใกล้บ้านดูได้ที่ Thai stop COVID-19 หรือ <https://stopcovid.anamaimoph.go.th/>

★ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ปิ่นโต”

อีกด้าน ที่ห้องประชุม 101 สำนักงานมูลนิธิ ชัยพัฒนาสะพานพระราม 8 ศ.ศร. บัณฑิตเอื้ออาทรณ์ องค์กรบติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะอาจารย์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง มาส่งมอบและสาธิตการทำงานของ หุ่นยนต์ Pinto (ปิ่นโต) และกระจก-ระบบสื่อสาร ทางไกลแก่นายสมยศ ดันดีเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาด ใดๆ)” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทาง การแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของ ที่ มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยเมื่อ วันที่ 19 เม.ย. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระ ราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งประมาณ จากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 จัดซื้อหุ่นยนต์ ปิ่นโต CU-RoboCOVID\_Pinto และกระจกระบบ สื่อสารทางไกล Telepresence CU-RoboCovid\_ Telepresence พระราชทานแก่โรงพยาบาล 78 แห่ง ในต่างจังหวัด โดยหุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจก เป็นนวัตกรรมที่จัดทำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท ไอโรบोटส์ จำกัด และบริษัท ไอโรบอทส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

★ ใช้ส่งอาหาร-เวชภัณฑ์ ลดสัมผัส

สำหรับหุ่นยนต์ปิ่นโตเป็นหุ่นยนต์ที่ขนส่งของ อาหารและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วย เพื่อลดการสัมผัส ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ในหุ่นยนต์ได้ติดตั้งระบบภาพสื่อสารทาง ไกลผ่านหน้าจอที่ติดตั้งอยู่รถเข็น สามารถบังคับควบคุม ในระยะทางไกล ทำให้แพทย์และผู้ป่วยมองเห็น กับสื่อสารกันได้โดยไม่ใกล้ชิด ส่วนรถเข็นเป็นหุ่นยนต์ แท้แบบที่ติดตั้งภายในห้องผู้ป่วย เพื่อสื่อสารทาง ไกลระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย ทำหน้าที่ส่งส่งดูแล และพูดคุยกับผู้ป่วยได้ตลอดเวลา พร้อมกันนี้ คณะ เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Baiya Phytopharm ได้สนับสนุนชุดตรวจโควิดเพื่อช่วยควบคุมการระบาด จำนวน 5,000 ชุด ให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อส่งมอบ ให้แก่โรงพยาบาลที่ต้องการด้วย

★ คนไทยในอินเดียสุดลำบาก

เย็นวันเดียวกัน นางวาริตน์ ลิ้ม คนไทยที่ ไปทำงานร้านสปา ในเมือง Jalandhar รัฐปัญจาบ เปิดเผยทางโทรศัพท์กับสื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ว่า ตนกับเพื่อนร่วมงานคนไทยอีก 3 คน กำลัง เลือกร้อนอย่างหนัก หลังจากรัฐบาลอินเดียสั่งปิด ร้านสปามาตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. จนถึงวันนี้ พวก ตนได้แต่กักตัวอยู่ที่บ้านนอกไปไหนไม่ได้แถม เจ้าของบ้านที่เป็นคนท้องถิ่น พยายามขับไล่ชาว ต่างชาติให้ออกจากบ้าน ขณะที่สถานทูตไทยที่กรุง นิวเดลีไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้มาก เพราะ ทุกโรงแรมในเมืองต่างปฏิเสธรับคนต่างชาติ เข้าพัก ตอนที่พวกตน 4 คน เหลือเงินอยู่เพียง 800 รูปี หลังจากนำเงินที่มีจำนวนหนึ่งไปซื้อตัว เครื่องบินที่จะกลับไทยเพราะคิดว่าจะได้เดินทาง กลับบ้านในวันที่ 19 เม.ย. แต่พอรัฐบาลไทยประกาศ ทยายเวลาห้ามเครื่องบินโดยสารบินเข้าไทยไปจนถึง วันที่ 30 เม.ย. ตัวโดยสารก็ถูกยกเลิกและขอคืน

เงินไม่ได้ พวกตนไม่รู้จะทำอย่างไร ได้แต่หวังว่ารัฐบาล ไทยจะช่วยให้ได้กลับประเทศโดยเร็วเพราะสถานการณ์ ในอินเดียตอนนี้ไม่ปลอดภัยสำหรับคนต่างชาติ

★ เชียงรายเฮลลอคผู้ป่วยโควิด

สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ตามภูมิภาค ต่างๆ นายประจัญ ปรัชญ์สกุลผวจ.เชียงรายเปิดเผย ว่า ขณะนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มี 9 คน รักษาหายและอนุญาตให้กลับบ้านหมดแล้ว ส่วนผู้ ป่วยรายใหม่ยังไม่พบตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. แต่ยังคงใช้ มาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวเอง อยู่บ้าน 14 วัน ด้าน นพ.ชาญชัย พงามานวิพุธ รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่ ไม่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อ เพิ่มเติมต่อกันเป็นวันที่ 7 ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อสะสม ยังอยู่ที่ 40 คน รักษาหาย 23 คน อยู่ระหว่างรักษา 16 คน เสียชีวิต 1 คน

★ ยะลาไม่มีติดเชื้อเพิ่ม 3 คน

วันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยะลา รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 3 คน เป็นชายอายุ 15 ปี 17 ปี 18 ปี ทั้งหมดเป็นพี่น้อง อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน ที่หมู่ 2 ต.บันนังสตา อ. บันนังสตา มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยคือบิดาที่เดินทาง ไปร่วมกิจกรรมระวะที่ ศูนย์อำนวยการบริหารชาย มูญ 3 ต.บันนังสตา สำหรับยอดผู้ป่วยสะสมมี 83 คน รักษาหาย 41 คน อยู่ระหว่างรักษา 50 คน เสีย ชีวิต 2 คน ด้าน นพ.จิราชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 1 คน เป็นหญิง อายุ 42 ปี ทำงานบริษัท แห่งหนึ่ง เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยคือมารดา ตรวจพบติดเชื้อวันที่ 14 เม.ย. เข้ารับการรักษา รพ. ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รวมยอดผู้ป่วยสะสม 8 คน รักษา หาย 1 คน อยู่ระหว่างรักษา 3 คน เสียชีวิต 1 คน

★ สหรัฐฯ เปรกอบสนับสนุน WHO

ส่วนสถานการณ์ “โควิด-19” ทั่วโลกเมื่อวันที่ 15 เม.ย. รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศหยุดบริจาคงบประมาณ สนับสนุนองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยกล่าวหา ว่าองค์การอนามัยโลก “ล้มเหลวต่อหน้าที่พื้นฐาน” ในการกักบริเวณที่ระบาดของโควิด-19 หลังชื่อ ไวรัสชนิดนี้เริ่มการแพร่กระจายมาจากจีน ต่อองค์การ อนามัยโลกตอบสนองปัญหาเรื่องนี้ว่า ชื่อซ้ำ ทำให้ ชื่อไวรัสแพร่กระจายทั่วโลกอย่างรวดเร็ว เพราะ กว่าที่องค์การอนามัยโลก จะตัดสินใจจำกัดการ เดินทางของผู้คน ที่เดินทางออกจากจีนก็ย่ำช้า ช่วงปลายเดือน ม.ค. ทั้งๆที่เริ่มพบการแพร่กระจาย ของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๓)

★ เลขาธิการประชาชาติดิ้งไม่เหมาะสม

นายอินโตมิ โอ กูเตอร์ เลขาธิการสหประชาชาติ แสดงถึงท่าทีของสหรัฐฯ ที่ตั้งบสนันสนุนองค์การอนามัยโลก โดยระบุห้วงเวลาไม่มีช่วงเวลาเหมาะสมที่จะมีการตั้งบสนันสนุนองค์การอนามัยโลก เพราะประชาคมโลกควรร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ต่อสู้หยุดยั้งการระบาดของโควิด-19 ส่วนงบประมาณที่รัฐบาลสหรัฐฯ บสนันสนุนองค์การอนามัยโลก ระหว่างปี 2561-2562 ถือว่ามากที่สุดราว 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเฉลี่ย 15 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่บสนันสนุนทุนให้องค์การอนามัยโลก 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

★ รัสเซียค่าทวีปเห็นแก่ตัว

นายไมค์ ปอมเปโอ รมว.ต่างประเทศสหรัฐฯ แสดงในเวลาต่อมา ระบุรัฐบาลสหรัฐฯ อยู่ระหว่างทบทวนเปลี่ยนแปลงท่าทีที่คมคายประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ หยุดสนับสนุนแก่องค์การอนามัยโลก สอดคล้องกับความคิดเห็นของนายแพทย์แพทริค แอร์ริส ประธานสมาคมแพทย์แห่งอเมริกา ระบุการหยุดสนับสนุนแก่องค์การอนามัยโลกของรัฐบาลสหรัฐฯ ถือเป็นก้าวที่ย้อนรอยไปยังต่อความพยายามต่อสู้กับโควิด-19 ขอให้ผู้นำสหรัฐฯ พิจารณาเรื่องนี้ใหม่ ส่วนรัฐบาลจีนแสดงท่าทีที่ห่วงกังวลต่อท่าทีของสหรัฐฯ หยุดสนับสนุนงบประมาณแก่องค์การอนามัยโลก ทั้งเรียกร้องถึงสหรัฐฯ ให้รักษาคำมั่นสัญญาไปตลอดช่วงวิกฤติการระบาดของโควิด-19 รัสเซียประณามสหรัฐฯ เห็นแก่ตัวจากการตัดสินใจหยุดสนับสนุนงบประมาณแก่องค์การอนามัยโลก

★ มะกันป่วยโควิดสูงสุดในโลก

ส่วนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ ยังมากที่สุดของโลก ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ล่าสุดเมื่อ 15 เม.ย. อยู่ที่ราว 615,000 ราย ผู้เสียชีวิตมากกว่า 28,300 ราย ผู้เสียชีวิตทั้งประเทศเมื่อช่วงวันอังคาร 14 เม.ย. มากที่สุดในวันเดียวพบสถิติอีกครั้งโดยพุ่งทะลุ 2,228 ราย มากกว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ 10 เม.ย. อยู่ที่ 2,069 ราย เฉพาะผู้เสียชีวิตในพื้นที่รัฐนิวยอร์กแล้วทั้งหมดกว่า 10,367 ราย ทั้งมีผู้เสียชีวิตจากอาการป่วยโรคปอดอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่ได้รับการตรวจสอบเหตุเสียชีวิตเพราะโควิด-19 หรือไม่ ขณะที่เป้าหมายการเริ่มฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. ตามความตั้งใจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หลายฝ่ายมองว่ายังเร็วเกินไป

★ ยุโรปติดเชื้อกว่า 1 ล้านคน

ขณะที่วันก่อน สถานการณ์ในทวีปยุโรปถือว่าแย่ที่สุด ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อ 15 เม.ย. พุ่งทะลุรวมเกิน 1,003,284 ราย เสียชีวิตมากกว่า 85,000 ราย ผู้ติดเชื้อในสเปนมากที่สุดกว่า 178,000 ราย ถือเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ เสียชีวิตกว่า 18,600 ราย ตามด้วยอิตาลี ผู้ติดเชื้อประมาณ 162,500 ราย แต่ผู้เสียชีวิตในอิตาลีสูงมากอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 21,100 ราย

★ อังกฤษติดเชื้อเฉียดแสนคน

ขณะที่อังกฤษผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นใกล้หลัก 100,000 ราย อยู่ที่ราว 94,000 ราย ผู้เสียชีวิตกว่า 12,107 ราย แต่หลายฝ่ายเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในอังกฤษอาจมากกว่าตัวเลขจริงของทางการมากถึง 15 เปอร์เซ็นต์ โดยทางการอังกฤษอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบพื้นที่บ้านพักคนชราและตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ส่วนฝรั่งเศสตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่ที่ราว 144,000 ราย ผู้เสียชีวิตกว่า 15,800 ราย อยู่อันดับ 4 ของโลก แต่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อแต่ละวันเริ่มลดลง ตามด้วยเยอรมนี ผู้ติดเชื้อกว่า 182,210 ราย ผู้เสียชีวิตราว 3,500 ราย

★ จีนคุมเข้มพื้นที่ระบาดรอบใหม่

ส่วนสถานการณ์ในทวีปเอเชีย ทางการจีนระบุพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มเพียง 46 ราย ลดลงจาก 89 ราย เมื่อวันก่อน ผู้ติดเชื้อใหม่ 36 ราย เดินทางมาจากต่างประเทศ อีก 10 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศที่มณฑลยูนหนิงและกวางตุ้ง ทางการจีนยังเน้นคุมเข้มการแพร่ระบาดรอบใหม่ ที่เมืองชุยเฟินเหอ ในมณฑลยูนหนิง จิตตพรหมแดนรัสเซีย หลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากจากรัสเซีย ซึ่งยังน่าเชื่อถือไปแพร่ในภูมิภาคอื่นๆ รวมทั้งภูมิภาคมองโกเลียในและมหานครเซี่ยงไฮ้ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในจีนอยู่ที่ 82,295 ราย เสียชีวิต 3,342 ราย

★ ญี่ปุ่นล้าปากกันไม่จึงอาจดับ 4 แสนคน

ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อเพิ่มรายวันถึง 457 ราย เป็น 8,100 ราย เสียชีวิต 146 ราย ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นระบุว่า ถ้ายังไม่มีการป้องกันยับยั้งที่เข้มแข็ง อาจมีผู้เสียชีวิตถึง 400,000 คน ส่วนสิงคโปร์ ซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มถึง 334 ราย เป็น 3,252 ราย เสียชีวิต 10 ราย รัฐบาลเพิ่งสั่งให้ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน ผู้ฝ่าฝืนครั้งแรกจะถูกปรับ 300 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ประมาณ 6,360 บาท) ผู้ถูกจับจำจะถูกปรับสูงชันและถูกส่งดำเนินคดีในศาล

★ ปีนีสัยอดตายสูงสุดในอาเซียน

ด้านเวียดนามเริ่มบังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้เผยแพร่ข่าวปลอมและข่าวลือเกี่ยวกับโควิด-19 จะถูกปรับถึง 10-20 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 12,780-25,560 บาท) ซึ่งเท่ากับเงินเดือนขั้นพื้นฐาน 3-6 เดือน ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในเวียดนามอยู่ที่ 267 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต

ฟิลิปปินส์พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 230 ราย เป็น

5,458 ราย สูงที่สุดในอาเซียน มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 14 ราย เป็น 349 ราย อินโดนีเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม

297 ราย เป็น 5,153 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 10 ราย เป็น 469 ราย สูงที่สุดในอาเซียน ด้านมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 85 ราย ค่าที่สุดตั้งแต่ 18 มี.ค. รวม 5,072 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย เป็น 83 ราย

★ วัคซีนได้ผลหรือไม่ยังอีกยาวไกล

สำนักข่าวเอพีรายงานว่า การพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความหวัง 3 ชนิดในจีนและสหรัฐฯ กำลังก้าวหน้ารวดเร็วกว่าชนิดแรกเป็นของบริษัทยาแอสตราเซนeca ไบโอดีจิกส์ ของจีน ซึ่งเริ่มทดลองกับมนุษย์ในขั้นที่ 2 ส่วนวัคซีนชนิดที่ 2 เป็นของสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐฯ (เอ็นไอเอช) ร่วมกับบริษัทยาโมเดอร์นา อินซ ในสหรัฐฯ ซึ่งเตรียมทดลองกับอาสาสมัครในขั้นที่ 2 วัคซีนชนิดที่ 3 เป็นของบริษัทยาโนวาโ ฟาร์มาซูติคอลส์ของสหรัฐฯ ซึ่งเตรียมทดลองกับมนุษย์ขั้นที่ 2 เช่นกัน และจะขยายการทดลองไปให้เร็วด้วย แต่นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าหนทางยังอีกยาวไกล ถึงจะรู้ว่าวัคซีนจะได้ผลจริงหรือไม่ต้องรอไปอีกราว 18 เดือน ก่อนหน้านั้น นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอ้างว่าสามารถพัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่เมืองอู่ฮั่นในจีนได้ในขั้นแรก แต่ต้องใช้เวลาอีกนานในการทดลองกับสัตว์ และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนเริ่มทดลองกับมนุษย์

★ ต้องวันระหว่างทางถึงปี 65

นักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐฯ เผยแพร่ผลการวิจัยลงในวารสารการแพทย์เมื่อ 14 เม.ย. ระบุว่า มาตรการล็อกดาวน์และวันระหว่างทางถึงปี 65 เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ และอาจจำเป็นต้องใช้เป็นการระงับหลายรอบจนถึง พ.ศ.2565 เพื่อป้องกันผู้ป่วยเกินเตียงในโรงพยาบาล ผลการวิจัยชี้ว่าเชื้อโควิด-19 อาจกลายเป็นโรคประจำฤดูกาลคล้ายไข้หวัดธรรมดา แต่มีอัตราการติดเชื้อสูงกว่าในช่วงฤดูหนาว แต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าผู้ป่วยมาจากโควิด-19 จะมีภูมิคุ้มกันระดับไหนหรือยาวนานเพียงใด

★ โควิดคร่าชีวิตคนทั่วโลกกว่า 2 ล้าน

สรุปตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก เมื่อวันที่ 15 เม.ย. มีจำนวนกว่า 2,014,000 ราย เสียชีวิตกว่า 127,600 ราย หายป่วยประมาณ 500,000 ราย ผู้ติดเชื้อมากที่สุดในสหรัฐฯ กว่า 615,000 ราย ตามด้วยสเปนราว 178,000 ราย อิตาลี 162,500 ราย ฝรั่งเศส 143,303 ราย เยอรมนี 132,210 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตมากที่สุดในสหรัฐฯ 26,100 ราย ตามด้วยอิตาลี 21,067 ราย สเปน 18,579 ราย ฝรั่งเศส 15,800 ราย



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑๒

## ไฟเขียวตรวจเขื่อนอกสถานพยาบาล

นพ.รศ.ศรชัย นัยวิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวล บางรายอยากตรวจสอบว่าติดโรคหรือไม่ แต่ก็อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางจากที่พักไปสถานพยาบาล ทำให้การตรวจคัดกรองนอกสถานที่เป็นอีกทางเลือกในการป้องกัน สบส.จึงได้ออกประกาศเรื่อง "แนวทางการให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 นอกสถานพยาบาล" เป็นการปลดล็อกให้สถานพยาบาลเอกชนสามารถออกให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ณ ที่พักผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวได้ ณ ที่พักผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวเพราะผู้ป่วยไม่สามารถมารับบริการที่สถานพยาบาลได้ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวทาง ได้แก่ 1. ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 2. ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และต้องดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. กรณีการให้บริการโดยใช้ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 4. การส่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตรวจในห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง ตามประกาศ สบส. เรื่อง แนวทางการให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด ๑๓ แห่งทั่วประเทศแบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4๘ แห่ง และต่างจังหวัด 50 แห่ง



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที ๒๒

## “แฉ็ด คาราบาว” มอบอุปกรณ์แพทย์

### ● เงินช่วย รพ.พระนครศรีอยุธยา ●

นายชินง โธภาค หรือ “แฉ็ด คาราบาว” ศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ที่ผ่านการตรวจคัดกรองว่า ยังได้มอบเงิน ๑๑,๑๑๑ บาท ไว้จัดซื้ออุปกรณ์ ปอดโรคโควิด-19 แล้วเกือบ 10๐ คัน ไปมอบ ทางการแพทย์ โดยมี นพ.รัชชัช บำรุงสงฆ์ รอง อธิการบดี รพ.พระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ

แฉ็ด คาราบาว กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย หน้ากากผ้า 2๐๐ ชิ้น หมวกคลุมไหล่สังเคราะห์ ผู้นิยมชมชอบรถ จยย. 2 ล้อ จากทั่วประเทศ 5๐๐ ชิ้น Faceshield 1๐๐ ชิ้น ชุด PPE 1๐๐ ชิ้น ถุงมือพลาสติก ๑๐๐ ชิ้น มอบให้กับ รพ.พระนคร

จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นไปมอบให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และนำมามอบให้ รพ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น โรงพยาบาลแห่งที่ 1๐ ก่อนหน้านั้นนำไปมอบให้ โรงพยาบาล ๑ แห่ง อาทิ รพ.จุฬาลงกรณ์, รพ. รามาธิบดี, รพ.ราชวิถี, รพ.ศิริราช, รพ.ธรรม- ศาสตร์ฯ, รพ.ภูมิพล, รพ.สิรินธร และ รพ.ตำรวจ โครงการดังกล่าวที่มงานสองล้อทั่วไทยได้ทำ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนแรงกาย ใจ ให้แพทย์ รัฐบาลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึง พี่น้องชาวไทยในครั้งนี้ เพื่อร่วมต่อสู้ผ่านสภาวะ การณ์ปัจจุบันและอนาคตไปด้วยกัน.



ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที ๒๒

## เตือนโรคลมแดดหน้าร้อน

นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า โรคลมแดดเป็นอาการที่เกิดจากการได้รับความร้อนมากเกินไป เช่น ตัวร้อนจัด ชีพจรเต้นเร็ว กระสับกระส่าย ระดับความรู้สึกตัวลดลง หงุดหงิด ชักเกร็ง กลไกการทำงานของร่างกายหลังจากที่ได้รับความร้อนจะปรับตัว โดยส่งน้ำ หรือเลือดไปเลี้ยงอวัยวะภายใน เช่น สมอง ตับ และกล้ามเนื้อ เป็นต้น ทำให้ผิวหนังขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงไม่สามารถระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ และทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเรื่อยๆ สัญญาณสำคัญของโรคนี้คือ ไม่มีเหงื่อออก ตัวร้อนจัด ผู้ที่เป็นจะกระหายน้ำมาก ปวดศีรษะ มึนงง วิงเวียน คลื่นไส้ หายใจเร็ว และอาเจียน ซึ่งต่างจากการเป็นลมแดดทั่วไป

การช่วยเหลือให้นำผู้ป่วยเข้าในที่ร่ม จัดให้อนอนราบ คลายเสื้อผ้า ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นประคบร่างกาย ใช้พัดลมช่วยเป่า เพื่อลดอุณหภูมิแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ที่ต้องกินยา เช่น ยาขับปัสสาวะ ซึ่งมีผลขับสารโซเดียมออกจากร่างกาย ทำให้เกิดความผิดปกติของระดับเกลือแร่ ผู้ที่เป็นโรคอ้วน หรือผู้ที่นอนกรน รวมทั้งผู้ที่ดื่มสุรา จะมีโอกาสสูญเสียน้ำและเกลือแร่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่ม การป้องกันคือ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอประมาณ 2 ลิตรต่อวัน ผู้ที่ออกกำลังกายเสียเหงื่อมากๆ ควรกินอาหารที่มีโปแตสเซียม เช่น น้ำผลไม้ หรือผลไม้ต่างๆ หากมีอาการติดต่อได้ที่ โทร.1669.

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

ปูนบำเหน็จขึ้นเงินเดือน  
หมอ-พยาบาล 3 หมื่นอัตรา

กรม.สั่งตั้ง  
ผู้ว่าฯภูเก็ต  
เช่น 'โควิด'

“นายกฯ” พอใจ  
ตัวเลขลดลง เล็งผ่อน  
คลาย ◆ อ่านต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๒)

## ปูนบ่าเหนืง ๐ ต่อจากหน้า 1

บางพื้นที่ กำลากลามต่อเวลาเคอร์ฟิว รอศูนย์ฯ ประเมินสถานการณ์ “ศธ.” ขอมรับ ป่วยโควิด-19 รักษาหายแล้วคิดเชื่อซ้ำได้ เป็นหญิงชาวชัยภูมิ เร่งเพาะเชื้อหาสาเหตุว่า “ครม.” ไฟเขียว ปูนบ่าเหนืงขึ้นเงินเดือนหอ-พยาบาล 3 หมื่นกว่าอัตรา พร้อมทั้งสั่งผู้ว่าฯ กูเกิด เช่น พิชัย วัชรเสถียร ผู้ใหญ่ไม่พอใจทำแพร่ระบาดหนัก “สคบ.” เผย ขายใหม่ 2 แม็ยยาฟิวทราเวียร์ ยังเอาไม่อยู่ สั่งวางแล้ว 43 ศพ ป่วยเพิ่มอีก 30 ยอดสะสม 2,643 ราย ยังเจอแพร่ระบาดในสถานที่ชุมชน และคนในบ้านคิดเชื่อกันเองสูง ขึ้น ขึ้น ไม่ปลดล็อกมาตรการต่าง ๆ “กพท.” ปิดสนามบินทุกแห่งยาวถึงสิ้นเดือน เม.ย. ขณะที่ทั่วโลกป่วยเฉียด 2 ล้านคน “สหรัฐ” อนุมัติโลกยุติงบบริจาคหมื่นกว่าล้าน

## ๐ ทั่วโลกป่วยเฉียด 2 ล้าน

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะนี้พบผู้ป่วยแล้ว 1.97 ล้านคน เสียชีวิต 128,445 ศพ จากการแพร่ระบาดไปแล้วกว่า 210 ประเทศทั่วโลก โดยสหรัฐอเมริกา รั้งอันดับ 1 พบเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 28,368 ศพ คิดเชื่อไม่น้อยกว่า 606,194 ราย คนมาคัวชิลีเสียชีวิต 21,097 ศพ คิดเชื่อ 182,488 คน สเปนเสียชีวิต 18,056 ศพ คิดเชื่อ 172,541 ราย และฝรั่งเศสเสียชีวิต 15,729 ศพ คิดเชื่อ 130,253 คน

## ๐ สหรัฐจัดงบอนุมัติโลก

ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ แถลงว่า สหรัฐจะบริจาคจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เพราะเป็นองค์กรที่ล้มเหลวโดยพื้นฐาน และต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น ดับเบิลยูเอชโอคือกลไกเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนของจีน เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ และมีความรุนแรงกว่าที่ทุกฝ่ายประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐไม่ได้กล่าวชัดเจนถึงวงเงินที่มีการ

## ๐ สหรัฐจัดงบอนุมัติโลก

ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ แถลงว่า สหรัฐจะบริจาคจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์การอนามัยโลก (ดับเบิลยูเอชโอ) เพราะเป็นองค์กรที่ล้มเหลวโดยพื้นฐาน และต้องรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้น ดับเบิลยูเอชโอคือกลไกเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนของจีน เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคระบาดใหญ่ และมีความรุนแรงกว่าที่ทุกฝ่ายประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐไม่ได้กล่าวชัดเจนถึงวงเงินที่มีการจัดสรร แต่ข้อมูลเบื้องต้นจากดับเบิลยูเอชโอระบุว่า สหรัฐคือประเทศผู้บริจาครายใหญ่ที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 15% ของงบประมาณรายปี โดยมีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 13,064 ล้านบาท

## ๐ ตายใหม่ 43 คิดเชื่อ 30

เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในไทย วันที่ 15 มีผู้ติดเชื้อยืนยันรายใหม่จำนวน 30 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม 2,643 คน ใน 68 จังหวัด ผู้รับการรักษาหายและได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วอีก 92 ราย ส่งผลให้มียอดผู้รับการรักษาหายแล้วรวมเป็น 1,497 คน จำนวนผู้ติดเชื้อที่กำลังรับการรักษาอยู่ 1,103 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีเพิ่ม 2 ศพ จึงมีผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 43 ศพ

## ๐ ไข้ยาฟิวทราเวียร์ไม่อยู่

โฆษก ศบค. กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 รายนั้น รายแรกเป็นหญิงไทย 65 ปี อาชีพขายอาหารที่ถนนคนเดิน มีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน ไตเรื้อรัง และความดันโลหิตสูง โดยเมื่อวันที่ 7 มี.ค. มีอาการไข้สูงและไอ เจ้าตัวชื่อยามา กินเอง ต่อมาวันที่ 12 มี.ค. อาการไม่ดีขึ้นจึงไปตรวจที่ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ รวมถึงมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันที่เป็นสมาชิกในบ้าน จากนั้นเมื่อวันที่ 15 มี.ค. มีอาการหนักมีไข้ไป รพ. ก่อนกลับมารักษาตัวที่บ้าน ต่อมาได้รับการส่งตรวจหาเชื้อเมื่อวันที่ 17 มี.ค. และเข้ารับการรักษาใน รพ.ของรัฐวันที่ 18 มี.ค. ขณะนั้นผู้ป่วยยังรู้สึกตัวดีแต่มีอาการเหนื่อย ส่วนผลตรวจยืนยันว่าผู้ป่วยเป็นโรคโควิด-19 ต่อมาแพทย์ให้ยาฟิวทราเวียร์เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น ผลเอกซเรย์ปอดมีอาการอักเสบรุนแรงและหัวใจโต ต่อมาวันที่ 6 เม.ย. ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวและความดันโลหิตตก แม็ยได้รับยากระตุ้นการทำงานหัวใจ แต่อาการไม่ดีขึ้นจนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 เม.ย. ค

ตรวจหาเชื้อจนผลยืนยันว่าเป็นโรคโควิด-19 และอาการแย่งลงเรื่อย ๆ จนเสียชีวิตเมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่บ้าน

## ๐ ป่วยสะสม 2,643 ราย

โฆษก ศบค. ระบุว่า สำหรับจังหวัดที่ไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วยยังเป็น 9 จังหวัดเดิม คือ กำแพงเพชร ชัยนาท ตราด น่าน บึงกาฬ พิจิตร ระนอง สิงห์บุรี และอ่างทอง ส่วนผู้ป่วยสะสม 2,643 รายนั้น กรุงเทพฯ มีมากที่สุด 1,328 คน ตามด้วยภูเก็ต 190 ราย นนทบุรี 149 คน สมุทรปราการ 108 ราย ยะลา 93 คน ปัตตานี 85 ราย ชลบุรี 81 คน สงขลา 56 ราย เชียงใหม่ 40 คน ปทุมธานี 33 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 71 คน ขณะที่กลุ่มอายุที่คิดเชื่อสูงสุดคืออายุ 30-39 ปี 627 ราย

## ๐ สถานที่ชุมชนตัวแพร่

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 30 คนนั้น แบ่งเป็นสัมผัสยืนยันกับผู้ป่วย 19 ราย คนไทยกลับจากประเทศฝรั่งเศส 1 คน ไปที่ชุมชน 2 ราย ผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 7 คน และผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานที่กักตัวของรัฐ 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ที่กลับจากสหรัฐอเมริกา โดยแวะต่อเครื่องบินที่สนามบินของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตามเนื่องจากขณะนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจากสถานที่ชุมชน เราจึงต้องดำเนินตามมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ต้องปิดสถานที่ต่าง ๆ และยังห้ามการนั่งรับประทานอาหารร่วมกัน อาหาร รวมถึงยังไม่สามารถให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามปกติได้

## ๐ ติดเชือบ้านสูงชัน

โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า กรณีผู้ติดเชื้อในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย. พบว่าในเดือน มี.ค. มีจำนวน 1,054 ราย แบ่งเป็น ติดเชือบนรถบ้าน 77 เปอร์เซนต์ ผู้ที่กลับจากต่างประเทศ 15 เปอร์เซนต์ ติดเชือบนบ้าน 8 เปอร์เซนต์ แต่ในเดือน เม.ย. มีผู้ป่วย 460 คนนั้น มีผู้ติดเชื้อบนรถบ้านลดลงเหลือ 60

# เตลีทีวีส์

ข่าวประจำวันพลุ่สบัติที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๒)

เปอร์เซ็นต์ ผู้กักลับจากต่างประเทศ 17 เปอร์เซ็นต์ ผู้ที่กักลับจากบ้าน 23 เปอร์เซ็นต์ เเพิ่ม 3 เท่า จากเมื่อเดือน มี.ค. กรณีที่มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น ลดลง เป็นเพราะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ขณะที่ยังมีสถานการณ์ผู้ป่วยทั่วโลกใน 208 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เขตบริหารพิเศษ พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อมีขึ้นในทั่วโลก 1,999,138 ราย ผู้ป่วยอาการรุนแรง 51,608 คน ผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว 478,397 ราย เสียชีวิต 126,607 ศพ สหรัฐอเมริกามีผู้ป่วยติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 1 คือ 613,886 คน รองลงมาคือ สเปน 174,060 ราย อิตาลี 162,488 คน ฝรั่งเศส 143,303 ราย เยอรมนี 132,210 คน ตามลำดับ ส่วนประเทศในอาเซียน ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5,223 ราย มาเลเซีย 4,987 คน อินโดนีเซีย 4,839 ราย สิงคโปร์ 3,252 คน

**“บิ๊กตุ้” ยึดตัวเดลตา**  
 ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม แถลงภายหลังการประชุม ครม. ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า วันนี้เป็นที่น่ายินดี ตัวเลขผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้รัฐบาลโดย สบค. จะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ และหลักการทางด้านสาธารณสุขอีกครั้ง ว่าเราสามารถผ่อนปรนอะไรได้บ้างหรือไม่ ในช่วงนี้ต้องขอเวลาอีกลักะระหนึ่งก่อน เพราะต้องระมัดระวัง ยังมีความเสี่ยงสูง ในการมาชุมนุมหรือรวมตัวกัน ดังนั้นเรื่องการผ่อนปรนอะไรต่าง ๆ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเตรียมการไว้แล้ว ว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นจริงจะลดได้อย่างไร หรือถ้าไม่ดีขึ้นจะเพิ่มความเข้มงวดได้อย่างไร คงไม่อยากจะให้ไปสู่อันตรายจำเป็นจำเป็นต้องขอความร่วมมือ จากภาคประชาชนทุกคนทุกภาคส่วน

**ดิฉันผ่อนปรนมาตรการ**  
 นายกฯ กล่าวว่า คนทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อน ท่านยังร้อนใจ คนยังร้อนใจกว่า เพราะคนเป็นรัฐบาลที่ต้องดูแลท่าน ขอให้เข้าออกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยเราจะประเมินอีกครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เม.ย. นี้ ระหว่างนี้กำลังหามาตรการที่เหมาะสมอยู่ หาหนทางที่ดีที่สุดและถ้าหากมีการผ่อนปรนเหล่านี้ ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมด มันก็คือปัญหาเพราะบางพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทุกเรลดนทราบคืออยู่แล้วคือภาคกลาง กรุงเทพฯ

ปริมาณขาดและภาคใต้ ต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้กลับมาระบาดใหม่ในภูมิภาค ทุกกิจการต้องเตรียมความพร้อมของท่านไว้ด้วย ต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมอย่างไรเมื่อจะเปิดถ้าเปิดจะมีมาตรการดูแลอย่างไร ไม่ว่าเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์ การตรวจเข้าออก และปริมาณคนที่เหมาะสมในพื้นที่ในหลาย ๆ กิจการด้วยกัน

**“สบค.” ประเมิน**  
 พล.อ.ประยุทธ์ เปิดเผยว่า สำหรับวันที่ 30 เม.ย. ที่จะครบวันประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะมีการต่ออายุหรือขยายมาตรการเคอร์ฟิวหรือไม่นั้น เรื่องนี้จะอยู่ในการประชุมของ สบค. ที่จะต้องไปพิจารณาและชี้แจงนำทักในหลาย ๆ ด้าน แม้สถานการณ์แนวโน้มในขณะนี้จะลดลงบ้างในบางจังหวัด และบางช่วง อาจหมายความว่าเราป้องกันการแพร่ระบาดได้ดี แต่หากเราขาดความร่วมมือแล้วหย่อนวินัย และหย่อนความเข้มงวดลงไปโรคระบาดจะกลับมาโจมตีเราได้อีก อย่างไรก็เกิดขึ้นในหลายประเทศ ดังนั้นคนทราบดีว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลกระทบและความเดือดร้อน ดังนั้นรัฐบาลต้องหาวิธีการอื่น ๆ มาทดแทน ดังนั้นต้องขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วย

**“สั่งดูแลคนไทยในอินโดนีเซีย**  
 ส่วนกรณีสถานทูตไทยในอินโดนีเซียระบุว่ามีการยื่นเรื่องขอให้รัฐบาลอินโดนีเซียส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำมารับคนไทย จากอินโดนีเซียกลับประเทศไทยนั้น นายกฯ ตอบว่า เรื่องดังกล่าวต้องให้มีการหารือกันอีกครั้งระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุข ว่าจะมีมาตรการรองรับได้เพียงพอหรือไม่ เพราะทั้งหมดต้องเข้าสู่กระบวนการมาตรการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีทั้งในส่วนของคนไทยอยากกลับและคนที่อยากออกด้วย ดังนั้นต้องดูทั้งต้นทางและปลายทางให้ครบถ้วน ขอขอบคุณในช่วงที่ผ่านมาในการขอเดินทางกลับของคนไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม

**“สส.” รมมติดเชื้อซ้ำ**  
 ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รมช.ควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้ยังมีผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคยังสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ เช่น ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 284 ราย รวมระยะเวลา 12 วันแล้ว ทุกรายอาการสบายดี หากในวันที่ 18 เม.ย. นี้ ตรวจไม่พบเชื้อจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วนที่โรงแรมแมนเบสชาวเดอร์ ที่ดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลี 136 ราย ทุกคนสบายดีไม่มีไข้

**แนะผ่อนปรนต้องเข้ม**  
 ขณะที่ พญ.พรรณพิมล วิบูลย์สาร อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ที่ผ่านมาตรการลดการสัมผัสสัมผัส วันระหว่งทางสังคมทำให้สถานการณ์ดีขึ้น หากจะผ่อนปรนบางพื้นที่ที่แต่มาตรการเหล่านี้ยังสำคัญ เช่น ที่ตลาดยังคงต้องส่งเสริม

กลับมาของคนไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และตามจำนวนที่กำหนดไว้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของระบบที่ต่อเนื่องครั้งนี้จากสามบินไปต้องขอขอบคุณเมื่อน้องทุกคนที่ยอมเข้าสู่การคัดกรองและระบบการควบคุมกักตัว 14 วัน ขณะนี้ได้ให้สถานทูตไทยและสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หากมาตรการดูแลคนไทยให้สามารถมีอาหารการกินอยู่ได้ ระหว่างนั้นรอเวลาที่อาจจะฉีดเข็มวัคซีนกลับมาเพื่อเข้าสู่ระบบของเรา

**“สส.” รมมติดเชื้อซ้ำ**  
 ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รมช.ควบคุมโรค แถลงสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่า ขณะนี้ยังมีผู้ที่ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคยังสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ เช่น ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 284 ราย รวมระยะเวลา 12 วันแล้ว ทุกรายอาการสบายดี หากในวันที่ 18 เม.ย. นี้ ตรวจไม่พบเชื้อจะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วนที่โรงแรมแมนเบสชาวเดอร์ ที่ดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลี 136 ราย ทุกคนสบายดีไม่มีไข้

**แนะผ่อนปรนต้องเข้ม**  
 ขณะที่ พญ.พรรณพิมล วิบูลย์สาร อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ที่ผ่านมาตรการลดการสัมผัสสัมผัส วันระหว่งทางสังคมทำให้สถานการณ์ดีขึ้น หากจะผ่อนปรนบางพื้นที่ที่แต่มาตรการเหล่านี้ยังสำคัญ เช่น ที่ตลาดยังคงต้องส่งเสริม

**แนะผ่อนปรนต้องเข้ม**  
 ขณะที่ พญ.พรรณพิมล วิบูลย์สาร อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ที่ผ่านมาตรการลดการสัมผัสสัมผัส วันระหว่งทางสังคมทำให้สถานการณ์ดีขึ้น หากจะผ่อนปรนบางพื้นที่ที่แต่มาตรการเหล่านี้ยังสำคัญ เช่น ที่ตลาดยังคงต้องส่งเสริม

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๒)

เรื่องลดการสัมผัส จัดจุดล้างมือ เว้นระยะห่าง ต้องประชาสัมพันธ์สวมหน้ากากก่อนทำการซื้อขายในตลาด ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบตลาดสะอาดใกล้บ้านได้ที่ Thai stop COVID-19 หรือ <https://stopcovid.anamai.moph.go.th/> นอกจากนี้ยังต้องดูเรื่องแหล่งที่พัก โดยเฉพาะที่มีคนอยู่มาก เช่น ที่พักคนงานก่อสร้างต้องเน้นเรื่องความสะอาด ลดการใช้พื้นที่ส่วนกลาง หากมีการใช้พื้นที่ส่วนกลางต้องมีพื้นที่ล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ มีการคัดกรองอาการ เพื่อแยกคนมีอาการได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ในที่ที่ร่วมกันต้องใส่หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ เลี่ยงการสัมผัสศีรษะของใช้ รับประทานอาหารปรุงร้อน

## ○ เพิ่มเงินเดือนนักรบชุดขาว

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.ได้อนุมัติตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ที่เสนอมา 38,105 อัตรา รวม 24 สายงาน โดยจะปรับนำเงินเพิ่มเงินเดือน สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของ สธ.และให้แพทย์บุคลากรทางการแพทย์ของสังกัดอื่นด้วย เช่น ตำรวจ ทหาร มหาวิทยาลัย ท้องถิ่น สายแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 เช่น เงินเพิ่มพิเศษ 2,700 ล้านบาท แบ่งเป็น กลุ่มปฏิบัติงานตรง เช่น แพทย์ พยาบาล คนละ 1,500 บาทต่อเดือน เม.ย. ถึงเดือน ก.ย., กลุ่มสนับสนุน 1,000 บาทตั้งแต่เดือน เม.ย.ถึงเดือน ก.ย. และให้โควตาพิเศษ 2 ชั้นอายุราชการทวีคูณ ขณะเดียวกันลดคอกเบี้ยเงินกู้พิเศษของธนาคารกรุงไทยและออมสิน รวมถึงจ่ายเงินบุคลากรที่ติดเชื้อ ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ ยังได้ทำประกันสุขภาพแล้ว 320,000 กรมธรรม์

## ○ ตั้ง "ผู้ว่าฯ ภูเก็ต"

รองโฆษกฯ เปิดเผยว่า นอกจากนี้ ครม. ยังมีมติแต่งตั้งโยกย้ายให้นายเกษียร บุญธรรม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และให้นายกฤษพงศ์ ทวีพัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายณรงค์ ภู่งาม พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การโยกย้ายในครั้งนี้ เนื่องจากย้ายเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ กรณีการจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในพื้นที่ ภูเก็ต ที่มีการแพร่ระบาดเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ เพราะเกิดความล่าช้าในการดำเนินการ หลังจากที่มีภาวะระบาดทั้งยังมี การปล่อยปะละเลยให้สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งผับ บาร์ ชายหาด เปิดเป็นปกติซึ่งแก้ไขปัญหาล่าช้า จนมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง กระทั่งมีคำสั่งปิดเมืองภูเก็ตทั้งหมด ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากประชาชน และสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใหญ่ในรัฐบาล

## ○ พยาบาลขอคุณอนุทิน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. รับมอบเงินบริจาค 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ จากเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทย และภาคบริษัทเอกชนมอบอุปการะการแพทย์ให้ โดยนายอนุทิน ระบุว่า ขอขอบคุณคนไทยใจบุญไม่เลยทั้งกันยามยาก สิ่งที่มีนามมอบส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงอาหารสำเร็จรูป สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์มากสำหรับประเทศไทย ตอนนี้ ทุกอย่างเป็นประโยชน์ เป็นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่โดยกังวลเรื่องการจัดซื้อน้อยลง นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่ผ่านมาประเทศไทย มีจำนวนผู้รักษาหายแล้ว มากกว่าคนที่ยังรักษาตัวอยู่ใน รพ. แปลว่าเราจะมีเตียงมีอุปกรณ์การแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์สำหรับดูแลคนที่อาจจะเจ็บป่วยต่อไป

ขณะเดียวกันมีตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ จากสถาบันบำราศนราดูร รพ.พระนั่งเกล้า และ รพ.ศรีธัญญา จำนวนหนึ่งเดินทางมามอบดอกกุหลาบให้กับนายอนุทิน และนายสาธิต ปิติเดชะ รมช.สธ. ที่ช่วยเหลือผลักดันเรื่องการบรรจุลูกจ้างชั่วคราว สธ. เป็นข้าราชการ จำนวน 45,684 ตำแหน่ง พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและสัญญาจะเป็นนักรบเสื้อขาว แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดไวรัส จากนั้นร่วมกันร้องเพลงมาร์ช

# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า๒)

พยาบาล

## ○ ล้นยั้งวางใจไม่ได้

จากนั้น รว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึง สถานการณ์ขณะนี้ ว่าคิดว่าประชาชนยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง อย่าเพิ่งวางใจ สถานการณ์ แม้ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่หนึ่ง แสดงว่าประชาชนให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตาม กฎเกณฑ์ที่รัฐกำหนด อยากให้มองออกไปอีก สักระยะหนึ่งไม่ว่าจะไม่มีคนที่มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้จำนวนมากและรวดเร็วเพราะ ฉะนั้นขออย่าเพิ่งประมาท ถ้าเราเริ่มหย่อนกฎ เกณฑ์หรือการปฏิบัติตน อาจจะทำให้เกิดการ คิดเชื่อเพิ่มเติม เหมือนหลาย ๆ ประเทศที่มีการ ผ่อนคลายสถานการณ์กลับมาพบผู้ป่วยอีก อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ที่เราจะไม่ผ่อนคลายนเลย เราจะไม่ผ่อนคลายเป็นความเข้าใจด้วยการ วางแผนที่ดี เมื่อผ่อนคลายเป็นแล้วให้ประชาชนใช้ ชีวิตปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ต้องมีความ เข้าใจและช่วยกันหาวิธีป้องกันไม่ให้เชื้อนี้แพร่ กระจายเพิ่มมากขึ้น ต้องดูจังหวะที่เหมาะสม พิจารณาเป็นรายพื้นที่ เพราะบางพื้นที่ยังมีการ แพร่กระจายโรค บางพื้นที่ควบคุมได้แล้ว ดังนั้นต้องดูเป็นพื้นที่ ๆ ไป เราเพิ่งมีงบ 2 สัปดาห์ ขอให้มั่นใจก่อนว่าไม่ขาดตกบกพร่องการคุม สถานการณ์แล้ว กระทรวงสาธารณสุขจะ เสนอให้ สบค. พิจารณาอีกครั้ง บนพื้นฐาน ความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากร สาธารณสุข

## ○ สานามบินปิดยาวล้น เม.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุฬา สุขมานพ ผอ.สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศ (ฉบับที่ 3) ห้ามอากาศยานขนส่ง คนโดยสารทางการบิน เข้ามายังท่าอากาศยาน ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19-30 เม.ย. ยกเว้นอากาศยานราชการหรือที่ ใช้ในราชการทหาร, อากาศยานของลูกเรือ, อากาศยานของกองทัพเทคนิคโดยไม่มีผู้โดยสาร

ออกจากเครื่อง, อากาศยานที่ช่วยเหลือทาง มนุษยธรรม ทางการบินทางการแพทย์หรือการ ขนส่งสิ่งของ เพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผล กระทบโควิด-19, อากาศยานที่ได้รับอนุญาต หรือรับส่งบุคคลกลับไทยหรือกลับภูมิลำเนา, อากาศยานขนส่งสินค้า

ด้านศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ อธิบดีกรมการสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กล่าว ว่า สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นผู้ติดเชื้อลดลง ขอ ให้กำลังใจแพทย์ พยาบาลและบุคลากรการ แพทย์ ที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อคนไทย ขอให้ทุกคนอยู่บ้าน ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ เชื่อว่ากำลังใจคนไทยเข้มแข็ง และเราจะก้าว เดินผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี

ที่โรงพยาบาลอุดรธานี พระอารามหลวง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก พระราชพรหม กุณ เจ้าคณะจังหวัด พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ จัดทำข้าวกล่อง 500 กล่อง แจกคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรการแพทย์ รพ.นครนายก และประชาชนใกล้เคียง

## ○ รถมอแล็บแพนด้า

วันเดียวกันหน่วยงานสาธารณสุขสังกัด กทม. ร่วมกันแพนด้าแล็บแพนด้า จัดรถตรวจ โควิด-19 เคลื่อนที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างสารคัด หลั่ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ที่ศูนย์บริการ สาธารณสุข 46 เขตลาดกระบัง, ศูนย์สาธารณสุข 4 เขตดินแดง, ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรี

ด้าน พล.ต.ท.ภักพงษ์ พงษ์เกียรติรา มบข.ศ. พล.ต.ต.จิรศักดิ์ แก้วแสงเอก รอง มบข.น. พล.ต.ต.คมศักดิ์ สุ่มังเกษร ผบก. จร. รับผิดชอบชุดป้องกันที่พีอีจากนางเจ็จ สวัสดิ์วงศ์ ประธานบริษัท ยามาโคะ อีสเทิร์น จำกัด และผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เพื่อนำไป มอบให้กับตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริ ใช้ใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่.

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

## แยก 3 ลีกลุ่มจว.-ชง 'บักตู่' 20 เมษายน แบ่งโซน 'ริสตารต์'

จัดคิวธุรกิจเปิดบริการ  
นายกฯขอโทษเยียวยา  
จ่าย 5 พันบาทไม่ทั่วถึง  
โฆษกรบ.ปิดไร่บช่วย

'บักตู่' แจงเงินเยียวยา 5 พันได้เดือนเดียวก่อน  
ที่เหลืรอผู้เงิน ขอโทษแจกไม่ทั่วถึง แต่ไม่  
ต้องประท้วง ยันได้ทุกคน วิตไอคอนเฟอร์เรนท์  
ถก ครม. แย้มลั่น เม.ย.ประเมินผ่อนมาตรการ  
หมอหวงสุขภาพจิต แนะนำใช้สติรับมือโควิด-19  
(อ่านต่อหน้า 8)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

## ต่อจากหน้า 1

### ริสตารต์

#### กรม.วิดิโอคอนเฟอเรนซ์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่ 3 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายแพทย์ ธิปไตย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สำหรับวาระการประชุม ครม.วันนี้ จะมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยปี 2562 อีกทั้งคาดว่าจะมีการนำผลประชุมสุดยอดอาเซียนสมัยพิเศษ และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ว่าด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา รายงานต่อที่ประชุม ครม.

#### 'บักตู'ขอเวลาผ่อนมาตรการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่า วันนี้เป็นที่น่ายินดีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทยอยลดลงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดให้รัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์และหลักการทางด้านสาธารณสุข อีกครั้งที่เราจะสามารถผ่อนปรนอะไรได้บ้างหรือไม่ แต่ในช่วงนี้ต้องขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งก่อน เพราะต้องระมัดระวังยังมีความเสี่ยงสูงในการชุมนุมหรือรวมตัวกัน ดังนั้นเรื่องการผ่อนปรนอะไรต่างๆ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไปเตรียมการไว้แล้วว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นจริงจะลดได้อย่างไร หรือถ้าไม่ดีขึ้นจะเพิ่มความเข้มงวดได้อย่างไร ก็ไม่อยากให้ไปสูตรงั้น จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนทุกคนทุกภาคส่วน

#### ประเมินลัทธิสุดห้ายเม.ย.

"ผมทราบดีว่าทุกคนเดือดร้อน ผมยิ่งร้อนใจกว่า เพราะผมเป็นรัฐบาลที่ต้องดูแลท่าน ขอให้เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยจะประเมินอีกครั้งในช่วงลัทธิสุดห้ายของเดือนเมษายนนี้ ระหว่างนี้ก็กำลังหามาตรการเหมาะสมอยู่หาหนทางที่ดีที่สุดและถ้าหากมีการผ่อนปรนเหล่านี้ ต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่ทีเดียวทั้งหมดมันก็เป็นปัญหา เพราะบางพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทุกคนทราบที่อยู่แล้วคือภาคกลาง กรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคใต้ จึงต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้กลับมาระบาดใหม่ในทุกมิติ ทุกกิจการต้องเตรียมความพร้อมของท่านไว้ด้วย ต้องแสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมอย่างไรเมื่อจะเปิดและถ้าเปิดจะมีมาตรการดูแลอย่างไร ไม่ว่าเรื่องของการใช้แอลกอฮอล์ การตรวจเข้าออก และปริมาณคนเข้ามาในพื้นที่ในหลายๆ กิจกรรมด้วยกัน สำหรับวันที่ 26 เมษายนนี้ จะครบวันประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จะต่ออายุหรือขยายมาตรการเคอร์ฟิวหรือไม่ จะอยู่ในการประเมินของ ศบค. ต้องไปคิดวิเคราะห์และชี้แจงหนักๆ หลายๆ ด้าน ทราบดีว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีผลกระทบและความเดือดร้อน รัฐบาลจึงต้องหามาตรการอื่นๆ มาทดแทน ต้องขอให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ด้วย" นายกษาก้าว

#### ซึ่งบกลางจ่าย5พันได้แค่1เดือน

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงมาตรการเยียวยาว่า พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จะมีขั้นตอนและรายการประกาศใช้ ก็อยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม การเดินทางใช้เงินต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ตามขั้นตอนของร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน ส่วนนี้ถ้าจะได้ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ วันนี้เราใช้เงินรายจ่ายจากงบกลางปี 2563 และบางโครงการก็เอาคืนมา เพราะยังไม่ได้นำมาช่วยในช่วงนี้ก่อนมีวงเงินอยู่ประมาณ 50,000 กว่าล้านบาท จะครอบคลุมไปถึงการใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท แค่เดือนเดียว เพราะฉะนั้นในเดือนที่ 2 และ 3 ก็ต้องรอเงินจาก พ.ร.ก.เงินกู้ เงินเหล่านี้ถือเป็นภาระผูกพันของรัฐบาล เพราะเราต้องหาเม็ดเงิน

เงินมาชำระหนี้ ดังนั้นการกู้เงินจะทยอยอยู่เป็นก้อนๆ ไม่ได้หมายความว่าเรามีเงิน 1 ล้านล้านบาท อยู่ในมือทั้งหมดครั้งเดียว หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเอาตัวเลขมาคูณและหาร อย่าลืมว่าอย่างไรก็ไม่ทันในเดือนเมษายนนี้ ขอร้องให้ทำความเข้าใจพูดในฐานะหัวหน้ารัฐบาล การให้เงินเยียวยาเหล่านี้ต้องประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง คือไม่ใช่แค่ประชาชนอย่างเดียว ธุรกิจ ภาคเอกชน การก่อสร้าง การทำสัญญา ก็เยอะเดือดร้อนกันไปหมด รัฐบาลต้องคิดแบบนี้ ถ้าคิดว่ามีเงินเท่านี้เอาไปใช้ตรงนี้ คิดแบบนี้จบไม่ใช่รัฐบาลแล้ว ถ้าคิดแบบนี้ขอร้องให้ทุกคนทำความเข้าใจด้วย

#### ขออย่าประท้วง-ยื่นได้ทุกคน

"ผมเห็นใจจริงๆ คิดทั้งวันทั้งคืน เวลามีปัญหาอะไรมาส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ อย่าลืมว่านายกฯเป็นผู้กำกับดูแลกำหนดนโยบาย แต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องของกระทรวงต้องดำเนินการ แต่รัฐบาลต้องรับผิดชอบการบูรณาการให้ได้ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องไม่ว่าว่าพวกกลุ่มนี้ได้ 5 พันบาท อีกกลุ่มทำไมถึงยังไม่ได้ 5 พันบาท ก็ต้องไปดูในกลุ่มอื่นจะทยอยออกมาตามเม็ดเงินที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่ได้ ก็ขอให้ทุกคนได้เข้าใจ ตระหนักถึงระเบียบกฎหมายการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ รัฐบาลต้องรอบคอบ ต้องระมัดระวังให้ถูก ไม่ใช่ว่าวันหน้าหลายคนก็จ้องอยู่แล้วจะฟ้องร้องดำเนินคดี ผมคิดว่าถ้าคิดอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้ถึงประโยชน์ส่วนรวม แต่ยืนยันว่าทุกอย่างต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย วิธีการงบประมาณทุกประการ ทุกกฎหมายที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นขอให้เห็นใจเจ้าหน้าที่ด้วย อย่าไปประท้วงอะไรกันเลย ฟังสักนิด ขออย่าว่าต้องไม่มีมีการทุจริตเด็ดขาด ทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบและรักษาสิทธิของตนเอง สิทธิ 5 พันบาทก็ต้อง 5 พันบาท ไม่ใช่สิทธิ 5 พันบาท แล้วท่านไปให้คนอื่นจนเหลือแค่ 4 พันบาทหรือ 3 พันบาท ช่วงนี้ถ้าลำบากกันทุกคน ต้องขอโทษด้วย ถ้าทุกคนยังไม่ได้รับโดยทั่วถึงกัน วันนี้หลายส่วนก็รับฟังจาก

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

## ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๖)

ภาคเอกชน ธุรกิจเอสเอ็มอี ไมโครเอสเอ็มอี ผู้ค้าย่อย พังทมนตทุกคน ข้อเสนอแนะเยอะไปหมด รัฐบาลจำเป็นต้องนำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาว่า จะใช้เงินเหล่านี้ทำอะไรได้บ้าง ขอกราบเรียนให้ทุกคนทราบ แต่ทุกคนผมรับรองว่าจะดูแลให้ครบทุกคน” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีพนักงานเอกชนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ยังต้องเช่าหออยู่และต้องเวรพักพรอมโฮม แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือทั้งน้ำประปา ค่าไฟ และค่าเช่าห้องก็ไม่สามารถตัดผ่อนได้ว่า “เรื่องพนักงานต่างๆ เหล่านี้ เดียวผมจะส่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดู ทั้งพนักงานเอกชนที่เช่าหอ พนักงานเอกชนระบบประกันสังคม และแรงงานอิสระ”

### ‘กต.-สธ.’ นำคนไทยกลับอินโด

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงกรณีสถานทูตไทยในอินโดนีเซียระบุว่ามีการยื่นเรื่องขอให้รัฐบาลอนุมัติส่งเครื่องบินเช่าเหมาลำมารับคนไทยจากอินโดนีเซียกลับประเทศไทย ว่า เรื่องดังกล่าวต้องให้มีการหารือกันอีกครั้งระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงสาธารณสุขว่า จะมีการรองรับได้เพียงพอหรือไม่ เพราะทั้งหมดต้องเข้าสู่ State Quarantines อย่างไรก็ตามขณะนี้ทั้งในส่วนที่คนไทยอยากกลับและคนที่อยากออกจากอินโดนีเซียต้องดูทั้งต้นทางและปลายทางในเรื่อง State Quarantines ให้ครบถ้วน ขณะนี้ก็ได้ให้สถานทูตไทยและสถานกงสุลไทย ในต่างประเทศหากมีการดูแลคนไทยให้สามารถมีอาหารการกินอยู่ได้และระหว่างนั้นก็รอเวลาจัดเที่ยวบินกลับมาเพื่อเข้าสู่ระบบของเรา

### กรม.ช่วยแรงงานตามม.33

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ในส่วนของแรงงานในระบบประกันสังคม ที่มีรายได้ประจำประกันสังคมมาตรา 33 มีอยู่จำนวน 11 ล้านคนที่ประชุม ครม. ในวันนี้ได้ใช้เงินจากกองทุนประกันสังคมประมาณ 2 แสน 3 หมื่นล้านบาท ได้มีการปลดล็อกต่างๆ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการรัฐบาลต้องหามาตรการในการช่วยเหลือวันนี้กระทรวงแรงงานก็จำเป็นต้องไปหาเม็ดเงินเพิ่มเติมเป็นการบริหารของกองทุนประกันสังคม ขอรับรองว่าอย่ากันไปมาเลย เพราะเงินจำนวนนี้ก็เป็นเงินที่ทำให้แรงงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

### ‘อุตตม’ แจง 2๓.๖ ใช้เงินกู้จ่าย 5 พัน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ว่า พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่าเมื่อเงินจ่ายเยียวยา 5,000 บาท เพียง 1 เดือน คือเดือนเมษายนว่า เงินนำมาจ่ายในเดือนเมษายนนั้น เป็นงบที่กันไว้จากปีงบประมาณ 2563 ส่วนในอีก 2 เดือนข้างหน้า จะมีการกู้เงินจากพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในส่วนนี้ ส่วนจะต้องใช้เงินเยียวยาอีกจำนวนเท่าไร กำลังดูอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าจะมีผู้ผ่านเกณฑ์เท่าไร และการกู้เงินขึ้นอยู่กับ พ.ร.ก. กู้เงินว่าจะผ่านการอนุมัติเมื่อไหร่ด้วย

### โฆษกกรบ. แจงไม่ใช่เดือนเดียว

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยมติการนำเสนอนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเงินงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ระบุว่า รัฐบาลมีเงินช่วยเหลือเพียง 1 เดือนนั้นว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหมายถึงช่วงเดือนแรก รัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยใช้เงินจากงบประมาณปี 2563 ไปพลางก่อน เงินงบประมาณปี 2563 ยังเตรียมไว้เพื่อนำไปใช้ตามแผนงานที่วางไว้ในส่วนอื่นๆ อีกด้วย ส่วนการจ่ายในเดือนต่อไปนั้นจะใช้งบประมาณจาก พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท มีขั้นตอนและรอประกาศใช้ น่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนเมษายน การใช้เงินนี้ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ตามขั้นตอนของร่าง พ.ร.ก.เงินกู้ก่อนดังนั้น กว่าจะใช้เงินนี้ได้ น่าจะประมาณ 1 เดือนหรือประมาณช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้ จะได้นำเงินมาสานต่อช่วยเหลือเยียวยาทุกคนที่เข้าหลักเกณฑ์ ขออย่าว่า นายกรัฐมนตรีไม่ให้ความสำคัญว่ารัฐบาลไม่มีงบประมาณแล้วหรือจะจ่ายให้ประชาชนเพียงเดือนเดียว แต่เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงถึงขั้นตอนกติกาให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจน ยืนยันรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการเยียวยาประชาชนครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ นายกฯห่วงใยและต้องการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและจะทำอย่างเต็มที่

### เอกชนชงแยกโซนเปิดบริการ

นายคณิศร ภารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการประชุมทางไกล วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้แต่ละฝ่ายนำเสนอข้อเสนอกับภาครัฐและเอกชน ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 20 เมษายนนี้ ว่า หน่วยงานต่างๆ เห็นชอบร่วมกันยึดข้อมูลทางสาธารณสุขเป็นหลักที่ได้มีการกำหนดพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่สีเขียวหรือจังหวัดไม่มีการแพร่ระบาด พื้นที่สีเหลืองหรือจังหวัดที่มีการระบาดบางส่วนและไม่ใช่อัตราที่สูงจนน่าวิตก และพื้นที่สีแดงหรือจังหวัดแพร่ระบาดอัตราสูงและมีแนวโน้มยังรุนแรง จากนั้นก็จะอยู่ว่าแต่ละกลุ่มธุรกิจนั้นเมื่ออัตราความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมีจำนวนผู้ให้บริการหรือรับบริการในแต่ละครั้งเป็นจำนวนคนเท่าไร มี

โอกาสเสี่ยงหรือไม่ อย่างไร

“เบื้องต้นพื้นที่สีเขียวก็น่าจะเป็นพื้นที่ผ่อนปรนเปิดให้บริการได้ตามปกติ โดยเปิดครบทั้งจังหวัดและทุกรัฐบริการ ถ้าเป็นพื้นที่สีเหลืองก็จะพิจารณาบางพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาดและอาจผ่อนปรนในธุรกิจบริการไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากหรือใช้บริการพร้อมกัน โดยจะนำเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันในการติดตามตัว เช่น แอปพลิเคชันติดตามการแพร่ระบาดของพื้นที่ และมีแอปพลิเคชันติดตามว่าธุรกิจนั้นๆ เพื่อเปิดให้บริการแล้ว ได้ดำเนินการตามที่

ได้กำหนดวิธีการดูแลหรือขั้นตอนต่างๆ ป้องกันการแพร่ระบาดหรือไม่ หากพบว่าละเอียดก็จะแบนธุรกิจนั้นไว้ก่อน” นายคณิศรกล่าว

นายคณิศรกล่าวว่า คงต้องหารือลงในรายละเอียดเพิ่มเติมจากนั้นจะแจ้งการประชุมร่วมกับรัฐบาลวันที่ 20 เมษายน ทั้งหมดนี้ต้องรอความเห็นชอบจากที่ประชุม ข้อเสนอเบื้องต้นให้ผ่อนผันกิจกรรมและพิจารณาให้เปิดบริการได้หลังจากประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินสิ้นสุดลง บางธุรกิจบริการเห็นว่าหากมีการป้องกันดี และกำหนดมาตรการการดูแลเข้มงวดก็น่าจะเปิดได้ เช่น ร้านอาหาร ก็ต้องนัดเวลาให้ผู้รับบริการและให้บริการต้องปิดม่าน ภายในสถานที่เปิดโล่ง และมีการฆ่าเชื้อ และใช้เวลาก่อนให้บริการไม่นานจนเกินไป หรือร้านอาหารที่ใช้วิธีการเว้นระยะห่าง เป็นต้น ในส่วนของตลาดในเรือโจรสลัดและภาคบริการ จะนำข้อเสนอไปรวมกับอีก 4 กลุ่มที่มีการประชุมหรือและหารือสรุปที่เหมาะสมกับประเด็นนี้ๆ

### กรม.เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียน

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 และร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก และให้มายกหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ร่วมรับร่างร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้งสองฉบับ สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยสาระสำคัญของร่างปฏิญญาของการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ คือ แสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นการระบาดใหญ่ระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกรัฐ โดยได้แสดงเจตนาความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและคุ้มครองประชาชนผ่านการแลกเปลี่ยน

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

เปลี่ยนข้อมูลอย่างทันท่วงที สำหรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข และสนับสนุนบทบาทของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน อีกทั้งสนับสนุนการนำเงินกองทุนความร่วมมือต่างๆ ของอาเซียนที่

อยู่มาจัดสรรสำหรับการรับมือโควิด-19 รวมถึงข้อเสนอการจัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 ของไทย การรักษารูปแบบการทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค รวมทั้งการกำหนดแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤต

### ช่วยเหลือ-จับมือพัฒนาวัคซีน

นางนฤมลกล่าวว่า สำหรับร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสามสมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำประเทศอาเซียนบวกสาม เพื่อร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือและการสนับสนุน ซึ่งกันและกันในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรองรับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและด้านอื่นๆ ในอนาคต จัดตั้งกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 การจัดตั้งคลังสำรองอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นของภูมิภาค การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนและยาต้านไวรัส การช่วยเหลือคนชาติของประเทศอาเซียนบวกสาม การให้ข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใสและถูกต้อง การรับมือกับชาวพลอม และมาตรการทางการเงินต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งการใช้มาตรการริเริ่มเชียงใหม่พหุภาคี เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินในภูมิภาค เป็นต้น

### ไทยติดเชื้อเพิ่ม30ตายอีก2

ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุเย็นชื่น โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แถลงว่า ผู้ติดเชื้อใหม่ 30 ราย หายป่วยแล้ว 1,497 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,643 ราย มีผู้ติดเชื้อกระจายตัวใน 68 จังหวัด เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย รวมเสียชีวิต 43 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมรายที่ 42 เป็นผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 65 ปี อาชีพขายอาหารที่ถนนคนเดิน มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน ไตเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม มีอาการไข้สูง ไอ ซ้ำ ยามมารับประทานเอง ต่อมาวันที่ 12 มีนาคม อาการไม่ดีขึ้น จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนที่ จ.เชียงใหม่ มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันเป็นสมาชิกในบ้าน วันที่ 17 มีนาคม แต่วันที่ 22 มีนาคม ผู้ป่วยหายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น ผลเอกซเรย์ปอดพบว่าอักเสบอย่างรุนแรง และหัวใจโตด้วย วันที่ 6

เมษายน ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ความดันโลหิตตก ได้รับยากระตุ้นการทำงานของหัวใจแต่อาการไม่ดีขึ้น และเสียชีวิตในวันที่ 13 เมษายน

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ส่วนรายที่ 43 เป็นผู้ป่วยชาวไทย อายุ 60 ปี มีประวัติเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนาอิสลามที่อินโดนีเซีย เดินทางกลับไทยวันที่ 24 มีนาคม จากนั้นวันที่ 2 เมษายน มีไข้สูง 38.4 องศา ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา และได้ส่งตรวจเชื้อผลออกมายืนยันว่าติดเชื้อ อาการแยลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตวันที่ 14 เมษายน สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ 30 รายนั้น พบว่าสัมผัสผู้ยืนยันยืนยันก่อนหน้านี้หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ยืนยันยืนยันก่อนหน้านี้ 19 ราย กลุ่มอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นคนไทยกลับจากต่างประเทศคือฝรั่งเศส 1 ราย ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 2 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 7 ราย ผู้ป่วยเดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 1 ราย

### 9จังหวัดยังไม่พบป่วยโควิด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ขณะนี้ยังพบผู้ป่วยจากสถานที่ชุมนุมชน ดังนั้น จึงจะต้องมีการปิดร้านอาหารหรือสถานที่ต่างๆ อยู่ และยังไม่สามารถให้ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติได้ แม้กระทั่งผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศก็ยังมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ดังนั้น จึงจะต้องดำเนินการมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป สถานการณ์ในประเทศไทย จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2,643 ราย พบใน 68 จังหวัด กรมควบคุมโรคได้จัดอันดับจังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมสูงสุด 10 ลำดับแรกของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 1,328 ราย กทม. 190 ราย นนทบุรี 149 ราย สมุทรปราการ 108 ราย ยะลา 93 ราย ปัตตานี 85 ราย ชลบุรี 81 ราย สงขลา 56 ราย เชียงใหม่ 40 ราย ปทุมธานี 33 ราย และอยู่ในระหว่างสอบสวนโรคอีก 71 ราย ประเทศไทยมีเหลือ 9 จังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากเดิมมี 15, 13, 10 จังหวัด ตามลำดับ ได้แก่ 1.กำแพงเพชร 2.ชัยนาท 3.ตราด 4.น่าน 5.มุกดาหาร 6.พิจิตร 7.ระนอง 8.สิงห์บุรี และ 9.อ่างทอง อัตราการป่วยต่อประชากรและคน จำแนกตามจังหวัดที่รับรักษา ในจำนวน 2,643 ราย 68 จังหวัด สามารถจำแนกได้ ดังนี้ กทม. 1,328 ราย (คนต่อแสนประชากร) กรุงเทพฯ อัตราส่วน 23.42 ยะลา อัตราส่วน 17.41 นนทบุรี อัตราส่วน 11.86 ปัตตานี อัตราส่วน 11.78 สมุทรปราการ อัตราส่วน 8.09 สตูล (รวมผู้เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย) อัตราส่วน 5.58 ชลบุรี อัตราส่วน 5.24 สงขลา อัตราส่วน 3.90 และ นราธิวาส อัตราส่วน 3.60

### ชี้ตัวเลขต่างจังหวัดเริ่มลด

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า แนวโน้มของต่างจังหวัดตัวเลขลดลง ขณะที่ส่วนกลางยังขึ้นๆ ลงๆ ดังนั้นจึงยังไม่น่าไว้วางใจเท่าไรนัก ส่วนกลุ่ม State Quarantine สำหรับคนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ มีความเสี่ยงต้องแยกกลุ่มดูแล ดังนั้น



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

**ต่อจากหน้า 8**

**ริสตารด์**

จึงจำเป็นต้องตรึงความเข้มแข็ง การคอยคัดทำกันอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้ตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากเกินไป ถ้าเหลือตัวเลขเพียงเลขตัวเดียวก็จะเยี่ยมมาก เมื่อวิเคราะห์ตัวเลขผู้ติดเชื้อตามแหล่งที่ติดเชื่อ กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ พบว่าเดือนมีนาคมมาจากต่างประเทศมีนาคม 15% เมษายน 17% มีนาคมติดเชื่อที่บ้าน 77% เมษายนลดลง 60% มีนาคมติดเชื่อในบ้าน 8% เมษายน 23 % เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า อาจจะเกี่ยวโยงประกาศเคอร์ฟิว ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้เดือนมีนาคมและเมษายน มีความแตกต่างชัดเจน แม้จำนวนเปอร์เซ็นต์จะเพิ่ม แต่ตัวเลขจำนวนคนติดเชื่อไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากเราควบคุมได้ หากอยู่ในบ้าน ขอให้ใส่หน้ากากในบ้านด้วย ห่างกัน 2 เมตร มีปฏิสัมพันธ์ได้ แต่ต้องไม่ใกล้ชิดกันมาก

**ลุ้นจินตลดรอบวัดขึ้นกับคนแล้ว**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวอีกว่า สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของโลก พบว่าขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อรวม 1,998,138 ราย เสียชีวิต 126,607 ราย โดยสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 613,886 ราย เสียชีวิต 26,057 รองลงมา สเปน มีผู้ติดเชื้อ 174,060 ราย เสียชีวิต 18,255 ราย อิตาลี มีผู้ติดเชื้อ 162,488 ราย เสียชีวิต 21,067 ราย ส่วนไทยอยู่อันดับ 50 ติดเชื่อ 2,643 ราย เสียชีวิต 43 ราย ขณะที่จีนอนุมัติให้นำวัคซีน 2 ตัว สำหรับต้านไวรัส เข้าทดสอบระดับคลินิก กับคน ความหวังของการจัดการหรือการควบคุม

โรคคือวัคซีน ขณะที่ไทยก็อยู่ระหว่างพัฒนาวิจัย

**หาพื้นที่รับคนไทยจากตปท.**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึงคนไทยจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศในวันที่ 18 เมษายนนี้ มีข้อมูลว่าจะมาจากมาเลเซีย 3,635 คน อินเดีย 12 คน ในจำนวนนี้มีภูมิลาเนาอยู่ใน จ.ยะลา 503 คน นอกจากนี้ จะข้ามผ่านแดนที่ อ.สะเดา จ.สงขลา อีก 400 คน ว่าเรื่องชุดข้อมูลนี้ที่แจ้งว่าจะกลับมา 3 พันกว่าคนนั้น ได้มีการประชุมตรวจสอบข้อมูลนี้พบว่า เป็นข้อมูลที่มีก่อนการประกาศว่าคนกลับมาจากต่างประเทศจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนเข้ามา ดังนั้น น่าจะมีจำนวนน้อยกว่านี้ อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 15-18 เมษายน ทางกระทรวงการต่างประเทศก็จะเปิดให้คนที่ประสงค์จะกลับเข้ามาในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ ส่วนสถานที่กักตัว พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ คบค. ได้หารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าถึงแม้จะมีคนเข้ามามากมายแค่ไหน แต่เรารับได้วันละ 200 คน มาตรการนี้ยังเป็นมาตรการที่เราที่ยึดปฏิบัติอยู่ สำหรับพื้นที่ของจังหวัดภาคใต้ในการรองรับคนที่เข้ามาแล้วยังเพียงพอ ฝ่ายความมั่นคงยังสามารถดูแลได้ และหากมีจำนวนมากขึ้นก็อาจจะมีการผ่อนถ่ายไปยังหัวตข้างเคียง จึงไม่ต้องเป็นห่วง และเราก็มีประสบการณ์เรื่องนี้มาบ้างแล้ว

**ห่วงสุขภาพจิต-แนะใช้สติคิด**

"การดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่าง

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ประเทศ เขามีสิทธิ์จะเดินทางกลับเข้ามาตามรัฐธรรมนูญ เราจะต้องดูแลเขาเหมือนคนไทยทุกคน สิ่งที่ต้องดูกันเป็นพิเศษทั้งที่พักและอาหารนั้น ไม่ได้ต้องการทำให้เกิดความแตกต่าง แต่เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสุขภาพของประชาชน หากเขาเข้ามาแล้วมีอาการป่วย และทำให้เกิดการติดเชื้อ เราอาจจะสูญเสียมากกว่าชาวสามมือนี่ เพราะเราจะเสียเตียงพยาบาล รวมทั้งแพทย์และยาที่ต้องใช้มากดูแล ฉะนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่การเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เราทำตามหน้าที่ ศบค.และ สอ. เราคิดในทุกเรื่อง และดูแลทุกคนอย่างดี อยากฝากถึงประชาชนทั้งบ้านในเรื่องของผลกระทบทางจิตใจ อยากรู้ก็ตามอย่ากให้ทุกคนมองตัวเอง และเข้าใจตัวเอง สงบใจลงมกิดหนึ่ง ค่อยๆ ใช้สติ คิดกลั่นกรองปัญหาต่างๆ เพื่อจะไม่ให้เกิดการทะเลาะกันภายในบ้านของเรา ฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจตัวเอง และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ผลออกมาก็จะดี ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน" โฆษก ศบค.กล่าว

**ผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว 845 ราย**  
 นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า มาตรการเคอร์ฟิวสำหรับประชาชนที่ละเมิดคำสั่งห้ามออกนอกเคหสถาน 22.00 น. ถึง 04.00 น. มีผู้ฝ่าฝืน 845 ราย ชุมชนเข้มงวด 81 ราย ทั้งนี้ สาเหตุของการชุมนุมมี 3 เรื่อง คือ 1.เล่นพนัน 2.ดื่มสุรา และ 3.ติดยาเสพติด

**ให้รพ.เอกชนคัดกรองนอกรพ.**  
 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 9 เมษายน สบส.จึงได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการให้

บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ช่วยปลดล็อกให้สถานพยาบาลเอกชนสามารถออกให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อ ณ ที่พักผู้ป่วยเป็นการชั่วคราวได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค โดยการออกให้บริการนอกสถานที่ของสถานพยาบาลในกรณีข้างต้นนั้น อนุญาตให้ดำเนินการเฉพาะการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ห้ามให้บริการทางการแพทย์ประเภทอื่น ๆ อาทิ การเสริมความงาม ฉีดวิตามิน หรือบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยเด็ดขาด

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า สำหรับสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้กำหนดให้การให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการ นอกสถานพยาบาลหรือนอกสถานที่ ตามแนวทาง ดังนี้ 1.ผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 2.ผู้ให้บริการต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และต้องดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพ 3.กรณีการให้บริการโดยใช้ชุดตรวจภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ 4.การส่งส่งตรวจเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องส่งตรวจในห้องปฏิบัติการที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้การรับรอง ตามประกาศกรม สบส. เรื่อง แนวทาง

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๙)

การให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งขณะนี้ทั้งหมด 93 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 43 แห่ง และต่างจังหวัด 50 แห่ง

## รอผลเพาะเชื้อเหตุป่วยซ้ำ

กรณีทั่วโลกสนใจผู้ป่วยโควิด-19 รักษาหาย แต่กลับตรวจพบเชื้อซ้ำ และประเทศไทยมี 1 ราย อยู่ระหว่างเพาะเชื้อหาการแบ่งตัว พร้อมตรวจหาภูมิคุ้มกันนั้น

นพ.อนุพงษ์ สุจริตยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีผู้ต้องกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคยังสถานที่ที่รัฐจัดหาให้ เช่น ศูนย์กักตัวที่ จ.ชลบุรี มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 284 ราย รวมระยะเวลา 12 วัน ทุกรายอาการสบายดี หากในวันที่ 18 เมษายนนี้ ตรวจไม่พบเชื้อก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วนที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ที่ดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ 135 ราย ทุกคนสบายดี ไม่มีไข้

“สำหรับกรณีเกาหลีใต้พบคนรักษาหายแล้วติดเชื้อซ้ำจำนวนหนึ่งนั้น เกาหลีเป็นประเทศที่ตรวจแล็บสูงสุด ทำเร็ว รักษาเร็ว ทำได้มาก แต่วันนี้พบผู้รักษาหายแล้วกลับมาเป็นซ้ำอีก จึงต้องศึกษาว่าติดเชื้อซ้ำหรือเป็นซ้ำเชื้อที่ตายแล้ว ต้องมีการเพาะเชื้อในห้องแล็บ ที่มีความปลอดภัยระดับ 3 ของไทยมีอยู่ที่กรมวิทยาศาสตร์แพทย์” นพ.อนุพงษ์กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้ในไทยก็มีผู้ป่วยหญิงชาว จ.ชัยภูมิ ป่วยโควิด-19 รักษาที่ รพ.ในกรุงเทพฯ หายแล้วกลับไป จ.ชัยภูมิ ประมาณ 3 วัน ก็รู้สึกไม่สบาย ไปตรวจพบเป็นซ้ำอีกครั้ง

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเพาะเชื้อ หากไม่มีการแบ่งตัวเท่ากับเป็นซ้ำเชื้อ ไม่สามารถแพร่กระจายได้ และอยู่ระหว่างการตรวจหาภูมิคุ้มกันด้วย

## แนะใส่หน้ากากผ้าในที่พัก

พญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ที่ผ่านมามีมาตรการลดการสัมผัสเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้สถานการณ์เราดีขึ้น หากจะผ่อนคลายบางพื้นที่ แต่มาตรการเหล่านี้ยังสำคัญ เช่น ตลาด ยังต้องส่งเสริมเรื่องลดการสัมผัส จัดจุดล้างมือ เจลล้างมือเว้นระยะห่าง ต้องประชาสัมพันธ์สวมหน้ากากก่อนซื้อขายในตลาด ประชาชนสามารถตรวจสอบตลาดสะอาดใกล้บ้านได้ที่ Thai stop COVID-19 หรือ <https://stopcovid.anamai.moph.go.th/> นอกจากนี้ ยังต้องดูเรื่องแหล่งที่พัก โดยเฉพาะที่มีคนอยู่มาก เช่น ที่พักคนงานก่อสร้าง จะต้องเน้นเรื่องความสะอาด ลดการใช้พื้นที่ส่วนกลาง หากในพื้นที่ส่วนกลางต้องมีพื้นที่ล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ มีการคัดกรองอาการ เพื่อแยกคนมีอาการได้อย่างรวดเร็ว เมื่ออยู่ในที่พัก ร่วมกับต้องใส่หน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ เลี่ยงการสังสรรค์ แยกของใช้ รับประทานอาหารปรุงร้อนสุก

## ตั้งกวดูแลผู้ได้รับผลกระทบโควิด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้ลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 112/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ฯลฯ มีอำนาจหน้าที่ 1.ติดตาม รวบรวม และบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน 2.ตรวจสอบการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา 3.นำผลการดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 มาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบคลุม ทั้งถึงและเป็นธรรม 4.กำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินงานมาตรการชดเชยรายได้ให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส รวมทั้งเสนอแนะกลไกและขั้นตอน ต่อมาฯ 5.ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง และรายงานข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ 6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคล เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 7.ปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมหรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ.2547 หรือตามระเบียบทางราชการ แล้วแต่กรณี โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

## อนุมัติเพิ่มออกนอกบ้านอาญา

พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (บ.ทสส.) ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) ได้ลงนามวันนี้ในการอนุญาตเพิ่มเติมกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ที่มีความจำเป็นจากเดิมที่เคยอนุญาต ให้ออกจากเคหสถานในเวลา 22.00 น.-04.00 น. อาทิ พนักงานเจ้าหน้าที่/ผู้ป่วย ผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติงาน/ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง โพรเซสภัณฑ์ พัสตูลภัณฑ์ หนังสือพิมพ์หรือสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก ผู้เข้าออกเวรยาม กะ หรือการทำงานตามผลัดเวลาที่กำหนดไว้ตามปกติของทางราชการเอกชน โรงงาน หรือการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้ประกอบอาชีพประมง การกรีดยาง การตรวจรักษาสัตว์ สามารถขอรับการอนุญาตได้จากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร หรือข้าราชการพลเรือนประจำจุดตรวจ หรือชุดตรวจเคลื่อนที่ในพื้นที่ โดย

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

เตรียมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (ถ้ามี) ควบคู่กับบัตรประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น แต่หากเป็นการแจ้งข้อความและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

## ทอ.เรียกกำลังสำรองเสริม

ที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ (ทอ.) ประจำปี 2563 จำนวน 50 คน เข้ามาปฏิบัติราชการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการกักกันสนับสนุนด้านการแพทย์ รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทอ.เรียกกำลังพลสำรองเหล่าทหารแพทย์ ประเภทนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน 50 คน เพื่อมาปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ 15-30 เมษายน 2563

พล.อ.อ.มานัตกล่าวว่า ทอ.มีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงต้องเรียกกำลังพลสำรองเพื่อปฏิบัติราชการในการกักกันซึ่งต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาล

## ยอดติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 2 ล้าน

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน มหาวิทยาลัยจอห์นส ฮอปกินส์ ได้เผยแพร่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาว่า มีเพิ่มขึ้นถึง 2,228 ราย ถือเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นหลังจากลดลงไป 2 วัน และทำลายสถิติยอดผู้เสียชีวิตวันเดียวที่สูงที่สุดก่อนหน้านี้ คือเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่เสียชีวิต 2,108 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อทั่วโลกล่าสุด 2,014,000 ราย ตาย 127,592 ราย และหายป่วย 491,789 ราย ทั้งนี้ สหรัฐมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 25,757 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่มากที่สุดในโลก แม้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ ก็ได้ประกาศว่า สหรัฐอเมริกาอาจจะเตรียมยกเลิกการปิดเมืองในเร็ว ๆ นี้ วันเดียวกัน รัสเซียแจ้งว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 3,388 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 24,490

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๓

## บัญชีกลางเพิ่มสิทธิรักษาโรคไต ฟอกเลือดใน‘รพ.เอกชน’เบิกได้

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนได้ และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาโรคไตด้วยวิธีเรื้อรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตด้วยวิธีเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนได้สะดวกมากขึ้น กรณีสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียมหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการ

นายภูมิศักดิ์กล่าวว่า ทั้งนี้ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1.ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

ให้เบิกได้ตามอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ 2.สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis-Stimulating Agents) ที่สถานพยาบาลของเอกชนได้ จากเดิมผู้ป่วยต้องนำยาจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน 3.สามารถเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถานพยาบาลเอกชนได้ จากเดิมที่ไม่สามารถเบิกได้ เพื่อให้คุณภาพในการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตด้วยวิธีเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้สถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ 223 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบการให้บริการของสถานพยาบาลเอกชนได้ที่ แอปพลิเคชัน “CGD.iHealthCare”

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๓

## ‘อนุทิน’ขอบคุณของบริจาคคลื่นหลาม

เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ สธ. รับมอบการสนับสนุน จากภาคเอกชน ประกอบไปด้วย บริษัท โนวาร์ตีส ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนเงิน 7,750,000 บาท ให้มูลนิธิกรมการแพทย์ ผ่านทาง Mrs. Helene Buddiger Attieda เอกอัครราชทูต วิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย และ ภญ.สุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหารบริษัท โนวาร์ตีส และคณะบริษัท Ocean life ไทยสมุทร ประกันภัย, Amarin group S&P, Toyota Paragon, sparsha, The Emerald, Doctorlife มอบหน้ากากป้องกันใบหน้า จำนวน 77,650 ชิ้น คณะผู้บริหารที่สำเร็จหลักสูตร McoT making the CEOs of Thailand รุ่น 2 ร่วมบริจาค กล้องป้องกันฟุ้งกระจาย 310 กล้อง และบริษัท World Cooperation ให้การสนับสนุน surgical mask 1 แสนชิ้น

นายอนุทินกล่าวว่า เราต้องทำให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

ทางสาธารณสุขจะได้รับความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีโอกาสที่จะติดเชื้อจากผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างสูงมาก เนื่องจากจะต้องเข้าดูแลผู้ป่วยที่ใช้ท่อช่วยหายใจ หรือผู้ป่วยที่มีอาการหนัก ดังนั้นจะต้องมีสิ่งของป้องกัน ขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

“ในนามของรัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้บริจาคสิ่งของสนับสนุนทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วย ของบริจาคเหล่านี้คือสิ่งที่มีค่าที่สุด และเป็นกำลังใจและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีขึ้นอย่างมาก เขาคือมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังจะหากตัวเองติดเชื้อแล้วจะเป็นอย่างไร ครอบครัวจะเป็นอย่างไร การที่เราเพิ่มความปลอดภัยให้กับเขา จะทำให้เขากล้าเข้าไปใกล้ชิดผู้ป่วย ดูแลผู้ป่วยมากขึ้น หากไม่ได้รับบริจาคจากทุกท่าน ประสิทธิภาพการควบคุมโรคก็คงไม่ดีเท่านี้ วันนี้เราสามารถดูแลประชาชนของเราได้เป็นอย่างดีเพราะมีความร่วมมือกัน” นายอนุทินกล่าว

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๓



## สองโรค โยสูกภาพ

### หยุดดื่มกะทันทันเสี่ยงถึงชีวิต

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบขย.) เตือนนักสังสรรค์หยุดดื่มกะทันทัน ร่างกายปรับสภาพไม่ทันเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต นพ.สรยุทธ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สบขย. ให้ข้อมูลว่า “สุรา” คือ เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ มีฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลาง เมื่อดื่มสุราเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดพิษต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ผลต่อสมอง ทำให้สมองเสื่อม ความคิดความจำบกพร่อง ผลต่อตับ ในระยะแรกจะเกิดไขมันสะสมในตับ ต่อมาจะเกิดภาวะตับอักเสบ และภาวะตับแข็งตามมา ผลต่อระบบทางเดินอาหาร เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ ผลต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ โดยพิษแบบเฉียบพลันทำให้ขาดสติ ควบคุมตัวเองไม่ได้ อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือทะเลาะวิวาทได้ง่าย และพิษแบบเรื้อรัง ผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังจะหมกมุ่นกับการหาสุราดื่มตลอดเวลา ทำให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรมขาดความรับผิดชอบ การทำหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ ในรายที่ดื่มจนคิดจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการทางจิตได้ เช่น ซึมเศร้า อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ เบื่ออาหาร มีอาการประสาทหลอน หูแว่ว หวาดระแวง ระบบความจำบกพร่องกลับสนไม่สู้วัน เวลา สถานที่ สมองเสื่อม มีปัญหาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความ

ผิดปกติทางอารมณ์และพฤติกรรม

นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในผู้ที่มีอาการพิษสุราเรื้อรังและดื่มแบบเสียวรุนแรง หมายถึงผู้ที่ดื่มมากกว่าตั้งแต่ 5 วันต่อสัปดาห์ขึ้นไป และดื่มวันละมากกว่า 5 ตีมาตรฐาน ซึ่งเทียบได้กับเบียร์ 4 กระป๋อง หรือ 2 ขวดใหญ่ เหล้าแดงครึ่งเบน เมื่อหยุดดื่มอย่างกะทันหันจะทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน มักจะพบอาการมือสั่น เหงื่อออก เป็นไข้ สับสน กระวนกระวาย นอนไม่หลับ เห็นภาพหลอน หวาดระแวงคิดว่าจะมีใครมาทำร้าย อาจทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายผู้อื่น ชักเกร็ง และอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้

ดังนั้น ผู้ดื่มและครอบครัวสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดที่หยุดดื่มกะทันทัน หากพบมีอาการเสี่ยงให้รีบพาไปพบแพทย์เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือเข้ารับการรักษา ซึ่งการบำบัดรักษามี 2 รูปแบบ คือ การบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยนอก เหมาะสำหรับผู้ดื่มแบบไม่รุนแรงมาก สามารถกินยาเพื่อลดอาการถอนและควบคุมการหยุดดื่มได้ ไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางกาย และการบำบัดแบบผู้ป่วยใน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถควบคุมการดื่มได้ หรือมีภาวะแทรกซ้อนทางกาย โดยแพทย์จะบำบัดรักษาอาการถอนพิษสุราและภาวะแทรกซ้อน จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อฟื้นฟูกระบวนการคิด สมรรถภาพร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป

หากประสบปัญหาเกี่ยวกับสุรา หรือยาและสารเสพติด สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ จ.ปทุมธานี และโรงพยาบาล (รพ.) ัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น อุตรดิตถ์ สงขลา และปัตตานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.pmindat.go.th](http://www.pmindat.go.th)

# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๙

## ร.10-ราชินีพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานกันอย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาตรการแก้ไขปัญหารัฐบาลพร้อมทั้งรับ

พระราชทานพระบรมราโชบายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากเลนส์ใส (Face Shield) จำนวน 120 ชิ้น และ Cover All จำนวน 50 ชิ้น เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความปลานปลิ้มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่นำอุปกรณ์พระราชทานดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบต่อไป



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# ป่วยพุ่ง 2 ล้าน

## ยอดติดเชื้อโควิดทั่วโลก

### สหรัฐตายวันเดียว 2,228

### ทรัมป์สั่งงดเงินช่วย WHO

### อ้างบริหารล้ม-เข้าข้างจีน

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งแตะ 2 ล้านคน เสียชีวิต 1.2 แสนราย สหรัฐยอดตายวันเดียว 2,228 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่“ทรัมป์”บอกเริ่มเห็นแสงสว่าง อายกเลิกมาตรการปิดเมืองเร็วๆ นี้ พร้อมสั่งระงับการให้เงินช่วยเหลือ องค์การอนามัยโลก อ้างบริหารงาน ล้มเหลวและเข้าข้างจีน ทำให้เชื้อไวรัสระบาดลามไปทั่วโลก

เมื่อวันที่ 15 เมษายน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

▶▶▶ ต่อ : ทั่วโลก -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

# ป่วยพุ่ง 2 ล้าน

## ยอดติดเชื้อโควิดทั่วโลก

### สหรัฐตายวันเดียว 2,228

### ทรัมป์สั่งงดเงินช่วย WHO

### อ้างบริหารล้ม-เข้าข้างจีน

ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งแตะ 2 ล้านคน เสียชีวิต 1.2 แสนราย สหรัฐยอดตายวันเดียว 2,228 ราย สูงสุดเป็นประวัติการณ์ แต่“ทรัมป์”บอกเริ่มเห็นแสงสว่าง อาจยกเลิกมาตรการปิดเมืองเร็วๆ นี้ พร้อมสั่งระงับการให้เงินช่วยเหลือ องค์การอนามัยโลก อ้างบริหารงาน ล้มเหลวและเข้าข้างจีน ทำให้เชื้อไวรัสระบาดลามไปทั่วโลก

เมื่อวันที่ 15 เมษายน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

▶▶▶ ต่อ : ทั่วโลก - หน้า 11

# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

## ทั่วโลก

สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตรายวันจากการติดเชื้อโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง 2,228 ราย ทำลายสถิติเดิมเมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่มีผู้เสียชีวิต 2,108 ราย ขณะที่ ยอดรวมผู้เสียชีวิตในสหรัฐฯ มีมากกว่า 26,000 รายแล้ว ส่วนยอดผู้ติดเชื้อ สะสมอยู่อย่างน้อย 614,000 ราย

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่ดีขึ้น แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่า เวลาที่เริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้ว และประกาศว่า อาจมีการยกเลิกมาตรการปิดเมืองเร็ว ๆ นี้

### ‘ทรัมป์’ สั่งตัดเงินช่วยเหลือWHO

นอกจากนี้ ทรัมป์ ยังประกาศตัดเงินทุนช่วยเหลือแก่องค์การอนามัยโลก หรือดับเบิลยูเอชโอ ระหว่างการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาว กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมืองหลวงของประเทศ เมื่อวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างเหตุผลว่า เพราะองค์การอนามัยโลก ประสบความล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ขั้นพื้นฐาน และเข้าข้างจีน ประเทศต้นตอของเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา จนส่งผลให้เชื้อไวรัสดังกล่าว แพร่ระบาดไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

สำหรับ สหรัฐอเมริกา ถือเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือแก่องค์การอนามัยโลกมากที่สุดในโลก โดยเมื่อปีที่แล้วได้สนับสนุนไปด้วยวงเงินสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นเงินไทยกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท) หรือเกือบร้อยละ 15 ของงบประมาณประจำปีของสหรัฐฯ ตามมาด้วยจีน ที่จำนวน

76 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 2.47 พันล้านบาท)

### อิตาลียอดติดเชื้อต่ำสุดในรอบเดือน

ส่วนอิตาลี สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับ โดยในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราต่ำสุดในรอบ 1 เดือน โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพียง 2,972 ราย ส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 160,000 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 602 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น 21,067 ราย

สถานการณ์ที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดี ทำให้ทางการเริ่มผ่อนปรนมาตรการเข้มงวดในบางพื้นที่ลง เช่น อนุญาตให้ร้านขายหนังสือและร้านเครื่องเขียนเปิดขายได้ แต่ที่แคว้นลอมบาร์ดี และเปอโมนเต ซึ่งมี การแพร่ระบาดรุนแรง ยังคงใช้มาตรการเข้มงวดต่อไป

### จีนเผยใกล้พัฒนาวัคซีนต้านโควิดสำเร็จ

ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เปิดเผยว่า วัคซีนที่พัฒนาโดยทีมวิจัยจีนได้ผ่านขั้นตอนการคัดกรองความปลอดภัยให้สามารถทดลองทางคลินิกได้ มาตั้งแต่เดือนมีนาคม และนับเป็นวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาชนิดแรกของโลกที่ได้เลื่อนขั้นสู่ระยะสองจากการทดลองทางคลินิก 3 ระยะ โดยวัคซีนที่กำลังพัฒนานี้ออกแบบมาให้ใช้ไวรัสตัวอื่นในการถ่ายทอดสารพันธุกรรม

โดยทีมวิจัยดังกล่าว นำโดย นักวิจัยจากสถาบันเวชศาสตร์การทหาร สังกัดสถาบันวิทยาศาสตร์การทหารของจีน และขณะนี้ทางสถาบันกำลังเชิญชวนให้ประชาชนที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร เข้าร่วมในการพัฒนาวัคซีนในขั้นตอนต่อไป โดยในระยะที่สองจะเน้นประเมินประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นหลัก

ขณะเดียวกัน ยังมีอีก 2 หน่วยงานของจีน คือสถาบันผลิตภัณฑ์ชีวภาพ อุ๋ฮั่นซึ่งเป็นสถาบันของรัฐ และบริษัทวิจีย และพัฒนาซิโนแวค (Sinovac) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ที่กำลังพัฒนาวัคซีนเช่นกัน หลังได้รับอนุมัติจากรัฐบาลจีนให้สามารถทดลองทางคลินิกได้ในเดือนนี้ ขณะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เปิดเผยว่า ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่กำลังเตรียมจะยื่นขออนุมัติจากรัฐบาล

## เช่นกัน

### จีนหวังเรื่องผู้ติดเชื้อจากรัสเซียที่เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนรายงานว่า มีผู้ป่วยใหม่ 46 คน ในวันอังคาร โดยในจำนวนนี้ 36 คนเดินทางมาจากต่างประเทศ ส่วนผู้ติดเชื้อใหม่อีก 10 คน เป็นผู้ป่วยใหม่ในประเทศ โดยที่มณฑลกว่างตุ้งทางตอนใต้ของประเทศ มีผู้ป่วยใหม่ 2 คน และที่มณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนืออีก 8 คน ซึ่งขณะนี้มีมณฑลเฮย์หลงเจียงได้กลายเป็นแนวหน้าของจีนในการสกัดผู้ป่วยนำเข้ามาในช่วงที่ชาวจีนที่ติดเชื้อจากรัสเซีย เดินทางกลับประเทศ ซึ่งล่าสุดจีนได้ปิดพรมแดนกับรัสเซียที่จุดผ่านแดนเมืองซุ่ยเฟินเหอในมณฑลเฮย์หลงเจียงแล้ว

ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เดินทางมาจากรัสเซียยังส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของจีนด้วย เช่น ที่เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือประเทศ และที่เซียงไฮ้ เมืองศูนย์กลางการเงินของจีน

### อินเดียประท้วงขยายล็อกดาวน์

ขณะที่เว็บไซต์นิตยสาร India Today ของอินเดีย เสนอข่าว “Lockdown extension: Migrant labourers protest in Mumbai” ระบุว่า ชาวอินเดียจากรัฐมณฑลตะวันตกและอุตตรประเทศ ซึ่งมาทำงานในเมืองมุมไบ ชุมนุมประท้วง หลังรัฐบาลประกาศต่ออายุมาตรการล็อกดาวน์ (Lockdown) ปิดเมืองและให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเพื่อสกัดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ออกไปจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม เนื่องจากทำให้แรงงานเหล่านี้ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้